



'จาริต' เชื้อค 'เทือก' อำมัดเงิน '17แกนนำ' สำคัญ

โดนทบทบัณชีหนูนีอบ
บริษัท-ร้านค้า-เจ้าบองรด
'สเทพ' ใ้เฝ็กสิ่วสู้จนชนะ

ฝ่ายความมั่นคงยกระดับความปลอดภัย
นายกขบ โดยต่างจังหวัดใช้ตำรวจ ปจ. ใน กทม.
ใช้กองกำลังทหาร รัฐบาลผวมือบนกหวัด
โหมเชื่อปฏิวัติ พร้อมวางมาตรการล้อมกรอบ
สถานที่เลือกตั้ง จัดพื้นที่

ตำรวจสถานที่รับสมัคร ส.ส. ทั่วถูกผู้ชุมนุมขวาง
"ยิ่งลักษณ์" ย้ำอีกไม่ทิ้งเก้าอี้นายกฯ ยินดีรับฟัง
ความเห็นทุกกลุ่ม' ดีเอสไอฟัน 17 แกนนำฐาน
เป็นกบฏ พ่วงท้ายสั่งอำมัดบัญชีเงินฝากฟาดหางถึง
"สุเทพ" ด้วย โดนกราวรูดถวนหน้าเรียกสอบบริษัท-
ร้านค้า-เจ้าของรรมมีเอี่ยวร่วมขบวนการ เม.ปช.จับปอด
รัฐบาลถูกบีบให้คลายอำนาจ กระตุกชั่วคราวข้าม
ระดมมวลชนเข้า กทม.ห่วงเกิดสงครามกลางเมือง
กปปส.ศึกคักปรับภูมิทัศน์รับคณะทูตานุทูต "เทพ-
เทือก" เดินสายขายไอเดียปฏิรูปประเทศไทยก่อน
เลือกตั้ง

กลุ่มผู้ชุมนุมจัดระบอบทักษิณเป่านกหวีด
นัดชุมนุมใหญ่อีกรอบในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ กดดันให้
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทิ้งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีรักษาการ
นำไปสู่การตั้งสภาประชาชน รัฐบาลประชาชนเพื่อ
ปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งใหญ่ ทำให้หน่วย

ความมั่นคงยกระดับเข้มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้นายกฯยิ่งลักษณ์ และล่าสุดนายกฯ
ย้ำอีกรอบว่าจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมี
รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่

★ "ยิ่งลักษณ์" ย้ำไม่ทิ้งเก้าอี้นายกฯ
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.เวลา 05.48 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.กลาโหม โพลด์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra
ว่า "ตามที่ได้อ่านไว้ว่าดิฉันจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่
นายกฯ จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นและมีนายกฯ
ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ต่อ นั้น ขอ
ชี้แจงเหตุผลอีกครั้งดังนี้ 1.การปฏิบัติหน้าที่ของ ครม.
ต้องยึดหลักความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และเมื่อมี พ.ร.ฎ.การยุบสภา ความ
รับผิดชอบของ ครม.ต้องปฏิบัติหน้าที่ยังมีต่อไปจนกว่า

ให้การเลือกตั้งโปร่งใส

★ สมช. เข้มมือบหยิ่งกระแสดังคม

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี กปปส. นัดเคลื่อนไหวกิจกรรมในวันที่ 22 ธ.ค. ว่า กปปส. เคลื่อนไหวเพื่อต้องการประเมินสถานการณ์ของตัวเอง โดยจัดกิจกรรมขึ้นมาหยิ่งกระแสดังคมว่าแปรเปลี่ยนไปทิศทางใดหรือไม่ จึงส่งสัญญาณเคลื่อนไหวก่อนวันที่ 19-20 ธ.ค. นี้ก่อน เพื่อลู่ปฏิกิริยามวลชนสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมีการคัดเลือกลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์จะชี้ขาดในวันที่ 21 ธ.ค. นี้ เพื่อให้ข้อมูลจากความเคลื่อนไหวตัดสินใจว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่

★ เล็งรับมือผู้ชุมนุมขวางสมัคร ส.ส.

พล.ท.ภราดรกล่าวว่า การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อวันที่ 22 ธ.ค. เช่น หากส่งผู้สมัครจะทำให้มวลชนลดน้อยลง เพราะ กปปส. ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง หากบอยคอตจะทำให้ผู้ชุมนุมมีจำนวนมากขึ้นเมื่อผู้ชุมนุมมีจำนวนมากจะทำให้เกิดอุปสรรคต่อการรับสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อวันแรกในวันที่ 23 ธ.ค. เชื่อว่าสุดท้าย กกต. จะสามารถเปิดรับสมัคร ส.ส. ได้ คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ กกต. คงประสานมายังรัฐบาลเพื่อร้องขอคำสั่งเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อย เวชียินดีสนับสนุนเต็มที่

★ บข.น. วางกำลังรับมือมวลชน

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบ.บ.น. เผยถึงการเคลื่อนพลของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่มีอะไรน่าหนักใจเชื่อว่าไม่น่ามีเหตุการณ์ใดรุนแรงเนื่องจากผู้ชุมนุมประกาศชัดเจนว่าจะแสดงออกโดยยึดหลักสันติ ส่วน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศอรส. ได้เน้นย้ำให้ บข.น. คอยจัดการดูแลการจราจรเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัย ได้จัดวางกำลังเอาไว้ทุกจุดอย่างเข้มงวดแล้ว

★ ดีเอสไอ ฟันฐานกบฏแกนนำ 17 คน

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาวีต เห่งศิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงภายหลังการประชุมพนักงานสอบสวนจากดีเอสไอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอัยการ เพื่อวางแนวทางในการสอบสวนคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมพวกที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนเป็นครั้งแรก เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องเร่งด่วนและจำเป็น มีมติดำเนินการเร่งด่วนทันทีดังนี้ 1. ออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมอีก 17 คน ให้มารับทราบข้อกล่าวหา โดยส่งหมายเรียกให้มีผลตามกฎหมายทันทีหากไม่มาตามนัดหมายสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับทันที ส่วนการจับกุมนายสุเทพในคดีกบฏ จะพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ เพราะคดีมีอายุความ 20 ปี

★ พ่วงท้ายสั่งอายัดบัญชีเงินฝาก

นายธาวีตกล่าวว่า 2. เรื่องการออกคำสั่งอายัดบัญชีของแกนนำผู้ชุมนุมรวม 18 คน หลังศาลอนุมัติหมายจับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแกนนำอีก 17 คน มารับทราบข้อกล่าวหา บุคคลทั้งหมดจึงอยู่ในข่ายผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ดีเอสไอจึงออกคำสั่งแจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งให้อายัดบัญชีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และแกนนำรวม 18 คน ในทุกบัญชี ทุกประเภท ทุกธนาคาร และให้ธนาคารนั้นๆ จัดส่งหลักฐานการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ดีเอสไอด้วย โดยจะส่งหนังสือแจ้งคำสั่งไปยังธนาคารทุกแห่งในวันที่ 19 ธ.ค. ทั้งนี้ นอกจากการสั่งอายัดบัญชีของแกนนำทั้ง 18 คน ดีเอสไอยังได้อายัดบัญชีที่แกนนำ กปปส. ประกาศให้เป็นบัญชีรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการชุมนุม ขณะนี้พบมี 2 บัญชี

★ โคนกราวรูตร้านค้า-เจ้าของรถ

นายธาวีตกล่าวอีกว่า 3. ออกหมายเรียกเจ้าของยานพาหนะ บริษัท ร้านค้า ที่ให้การสนับสนุน

ยุติการทำกิจกรรมไว้เป็นการชั่วคราว แล้วจึงมาประดับธงที่เหลือต่อในช่วงกลางวัน

★ **คปท.รอรับคณะทูตงานชุมนุม**

สำหรับความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่ปักหลักชุมนุมต่อเนื่องที่บริเวณสะพานข้ามมัธยมฯ ถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรรยากาศการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายค่อนข้างเรียบเหงาม และผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่เวทีเตรียมรับคณะทูตที่จะมาดูบรรยากาศการชุมนุม กระทั่งเวลา 15.00 น. ตำรวจ สน.ดุสิต ได้นำธงชาติที่ยึดเอาไปมาคืนให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมอีก 2 ผืนจากทั้งหมด 6 ผืน

★ **ตัวแทนทูต-เอ็นจีโอรีบฟังแนวต่อสู้**

ต่อมาเวลา 17.00 น. ได้มีตัวแทนสถานทูตประเทศสวีเดนและแคนาดา ตัวแทนสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ตัวแทนภาคเอ็นจีโ อาที นายแมทธิว วิลเลอร์ นักวิจัยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตัวแทนจากกาชาดสากล เดินทางมาที่เต็นท์รับรอง เข้าร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมตามคำเชิญของ คปท. โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ คปท. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก คปท. นายเตวีร์ วงศ์มณฑา หนึ่งในแกนนำ คปท. ทำหน้าที่ล่ามแปลให้ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์รับฟังถึงแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองของ คปท. ขณะที่ ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ และ พล.อ.ท.วัชรระ ฤทธาคนี แกนนำ คปท. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โดยใช้เวลาพูดคุยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ภายหลังจากพูดคุยเสร็จ ตัวแทนที่เข้าร่วมไม่ได้ตอบข้อซักถามต่อสื่อมวลชน ขณะที่การด์ได้นำตัวออกจากพื้นที่ชุมนุมทันที ขณะที่การพูดคุยกันไม่วินิจฉัยให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ด้วย

★ **เลขาฯ คปท.แจงเหตุตะเพิดรัฐบาล**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรรยากาศการชี้แจงของแกนนำ คปท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซักถามอย่างเต็มที่ โดยนายสุเทพชี้แจงว่าถึงภาพรวมการชุมนุมของภาคประชาชน เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 8 และต้องการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ตัวแทนสถานทูตสอบถามเหตุผลผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นธรรมต่ออีกฝ่ายหรือไม่ นายสุเทพชี้แจงว่า ที่ผ่านมารัฐบาลทำลายหลักนิติธรรมด้วย

การออกกฎหมายวินัยโทษกรรม รวมถึงการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา พรรคคู่แข่งมีการโง่เง่าเลือกตั้งเมื่อได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็บริหารงานจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

★ **“เทือก” กร้าวไม่กลัวถูกอายัดเงิน**

ต่อมาเวลา 20.20 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ คปท. ขึ้นปราศรัยว่าฝากถึงรัฐบาล โดยเลขาธิการฯและอธิบดีคดีเอสไอที่เสียบข้างเสียบขา ไม่ว่าจะตั้งข้อหาเราก็จะสู้ต่อไปจนกว่าชนะ นี่เขาใช้อำนาจสอบสวนคดีพิเศษสั่งอายัดบัญชีบริษัท นึกว่าจะให้เราหมดแรงให้ได้แต่ตรงข้ามทั้งหมดที่จะทำให้เรามีแรงขึ้น เราจะไล่เห็นกัน เชิญอายัดทุกบัญชี เราจะสู้ต่อไปจนกว่าจะได้ใส่นายกฯออกไปให้ได้

★ **22 ธ.ค.ขอปิด กทม.ครึ่งวันใส่นายกฯ**

นายสุเทพกล่าวอีกว่า ส่วนที่อธิบดีเอสไอออกมาเรียกแกนนำและผู้มาช่วยงานของเรา ให้ไปรายงานตัววันที่ 26 ธ.ค. บอกเลยว่าไม่ไป เพราะไม่วางแต่จะมอบอำนาจให้ทนายความไปยื่นคำร้องเลื่อนออกไปก่อน ใส่นายกฯเสร็จวันไหนถึงจะไปมีผู้ใหญ่นอกว่าให้ประชาชนมากันเยอะ เพราะผมไปบอกว่าจะต้องใส่นายกฯ ให้ได้ยืนยันว่ามีคนทุกชนชั้นลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะทนเห็นบ้านเมืองหายนะไม่ได้ ให้คอยดูวันที่ 19, 20, 21 และวันที่ 22 ธ.ค. นี้ คนจะออกมาชุมนุมเยอะๆ คำณวนพื้นที่แล้วถ้าเบียดกันมากราว 2.8 ล้านคน จะมาเท่าไรรอดูใน

วันดังกล่าว ขอให้มาปักนิคมกันหน้าบ้านบนถนนทุกสาย ที่เลือกวันอาทิตย์จะได้ปิดกรุงเทพฯ ซักครึ่งวัน ตั้งแต่ 18.00-18.00 น. เคารพธงชาติค่อยกลับไปที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ้านายกฯยังทนอยู่เทียวหน้าจะนัดออกมามากกว่านี้อีก ต้องแสดงให้เห็นว่าคนที่เกลียดพวกมันเยอะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง เมื่อพวกเขาชนะจะเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อประโยชน์กับคนทุกสี วันนี้มีผู้แทนสถานทูตบางประเทศ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศมาซักถามวิธีการต่อสู้ได้ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริง ให้เขาเดินเยี่ยมประชาชน ส่วนสถานทูตที่ไม่ส่งผู้แทนมาจะส่งหนังสือไปชี้แจงแทน

และให้รองประธานวุฒิสภานำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและเราจะได้นายกรัฐมนตรี
และ ครม.ที่เป็นความหวังของประชาชนได้

★ “ณัฐวุฒิ” เจ็บปวดรัฐบาลถูกบีบ

ขณะที่เวทีหาทางออกประเทศไทยอีกวง จัด
ขึ้นที่ห้องโถงโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย
ตัวแทนจาก 7 องค์กรธุรกิจภาคเอกชน นิตยหมาย
กลุ่ม นปช.นำโดยนายธิดา ถาวรเศรษฐ ประธาน
นปช. นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ โดยถือ
รมช.พาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดหาทางออกให้
ประเทศ โดยนายณัฐวุฒิกล่าวว่า ถ้าเลือกตั้งเสร็จ

แล้วมาปฏิรูป ทาง นปช.เห็นด้วย แต่ไม่เห็นด้วยที่
จะตั้งสภาประชาชนเพื่อปฏิรูป ไม่มีหลักประกัน
รับรองว่าหากปฏิรูปแล้วจะสำเร็จและถ้ายุ่งกว่าเดิม
ใครรับผิดชอบ หากมีคนออกมาได้รัฐบาลชุดที่ตั้ง
โดย กปปส.จะทำอย่างไร มันใจมีคนที่จะเห็นด้วย
กับ นปช. ไม่น้อย ที่ผ่านมาเราเจ็บปวดที่เห็นรัฐบาล
ถูกบีบบังคับให้พ้นจากอำนาจ ทั้งยังมาบังคับทหาร
ให้ยึดอำนาจอีก แต่เราอดทน เพราะไม่ยอม
เผชิญหน้าแต่ถ้านายสุเทพเหินออกสุพรรณ ถ่มเลือกตั้ง
พวกตนมาแน่ จะมีมวลทุกมวลในประเทศนี้ออก
มาทางอำนาจอธิปไตยคืน

★ “ตู” หวังเกิดสงครามกลางเมือง

นายจตุพรกล่าวว่า ขณะนี้ที่หวังที่สุดคือ
สงครามกลางเมือง โดยเฉพาะการปลุกระดมคน
ภาคใต้และคน กทม.ให้ลุกขึ้นมาเล่นงานรัฐบาล
ที่มาจากประชาชน หากคนอีสานคนภาคเหนือเขา
คิดแบบเดียวกันบ้าง ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
เชื่อว่าในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ พรรคประชาธิปัตย์ต้องมี
มติขอยกออกการเลือกตั้งแน่แต่นำหวังเท่ากับการ
ก่อวินาศกรรมเลือกตั้งที่จะรุนแรง ท้ายสุดจะเกิดการ
รัฐประหาร ถ้าประชาธิปัตย์ที่สมบูรณ์คือการไม่เลือกตั้ง
ขอมีประชาธิปัตย์ที่ไม่สมบูรณ์แต่ได้เลือกตั้งดีกว่า

★ แนะ 2 ชั่วโมงปากหาทางออก

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการ
ค้าไทย กล่าวว่า วันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นระหว่าง
เครือข่าย 7 องค์กรภาคธุรกิจกับ นปช. พบว่ามี
มุมมองจุดเดียวกันที่ไม่ต้องการเห็นความแตกแยก
เกิดขึ้น โดย นปช.ต้องการเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้น
นักธุรกิจก็ต้องการเห็นการเลือกตั้งตามระบอบประ
ชาธิปไตยเช่นกันเพราะขณะนี้ผลกระทบจากการเมือง
ทำให้เศรษฐกิจประเทศเสียหายไปมากแล้วต้องการ
ให้มีความเจรจา ไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้น การหา
วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป จะขอประเมินก่อนว่าจะจัด
เวทีกลางขึ้นอีกหรือไม่ ส่วนการปฏิรูปประเทศเห็นด้วย
แต่คงไม่สามารถปฏิรูปได้ทั้งหมด เรื่องใหญ่ที่ต้อง
ดำเนินการก่อนคือปฏิรูปให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ธรรม

นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สิ่ง
สำคัญที่ภาคเอกชนต้องการเห็นความสงบกลับคืน
มาโดยเร็ว ไม่มีการโกรธและเกลียดกันในหมู่ประชาชน
ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย ตามกฎหมาย
เพราะเป็นสิ่งที่ต่างชาติให้ความสำคัญ หากสิ่งเหล่านี้
ไม่มีก็จะไม่มั่นใจในประเทศไทย



สั่งอายัดบัญชีสุเทพ-17 แก้น้ำดีเอสไอลุย-ไม่เว้นเงินบริจาค

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษประชุมกันในวันหลังรับคดี "สุเทพและพวก" เป็นคดีพิเศษได้แค่วันเดียว สั่งดำเนินการด่วน 2 เรื่อง ออกหมายเรียก 17 แก้น้ำ กบปส. ที่โดนข้อหา กบฏ พร้อมอายัดบัญชี "สุเทพ" กับแก้น้ำทุกราย ไม่เว้นบัญชีรับบริจาค ห้ามเบิกถอนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด กลุ่ม "ท่อน้ำเลี้ยง" โดนด้วย ด้านนายกฯ ท้าว่าค่าชู้มบ้าน เดือนให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย สมช. ประเมินนัดรวม

ตัว 22 ธ.ค. มวลชนน้อยกว่า 9 ธ.ค. แน่

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเรียกประชุมนัดแรกหลังที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมามีมติให้รับสำนวนคดี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แก้น้ำคณะกรรมาธิการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กบปส.) และพวกรวม 20 สำนวนฐานก่อกบฏ และความผิดอาญาอื่นๆ

ไว้เป็นคดีพิเศษ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1. การออกหมายเรียกแก้น้ำ กบปส. 17 คน ให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานร่วมกันเป็นกบฏ และข้อหาอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกันกระทำความผิดหรือก่อให้เกิด

เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยจะส่งหมายเรียกไปยัง 17 แก้น้ำในวันที่ 19 ธ.ค. นี้ เพื่อให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ในวันที่ 26 ธ.ค. และ 27 ธ.ค. นี้

2. ดีเอสไอจะออกคำสั่งอายัดบัญชีแก้น้ำรวม 18 คน คือ 17 คนที่ถูกออกหมายเรียก และนายสุเทพที่ถูกออกหมายจับไปแล้ว โดยทั้งหมดจากการสอบสวนของตำรวจก่อนหน้านี้นี้ ถือว่าเข้าข่ายน่าเชื่อว่าร่วมกันกระทำความผิด ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด จึงขอใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ออกคำสั่งแจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งให้อายัดบัญชีแก้น้ำทั้ง 18 คน ทุกบัญชีทุกประเภท ทุกธนาคาร โดยให้แต่ละธนาคารจัดส่งสเตทเมนต์ หรือหลักฐานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนมาให้ดีเอสไอตรวจสอบทันที โดยจะนำทำหนังสือแจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งในวันที่ 19 ธ.ค.

นอกจากบัญชีดังกล่าวแล้ว ดีเอสไอจะสั่งอายัดบัญชีที่แก้น้ำ กบปส. เบ็ดตัวเป็นบัญชีเพื่อรับบริจาคเงินสนับสนุนการประชุมอีก 2 บัญชี โดยทุกบัญชีจะถูกอายัดไว้จนกว่าการสอบสวนคดีจะแล้วเสร็จ เบื้องต้นจะยังไม่ตรวจสอบไปยังบัญชีบุคคลใกล้ชิด

"ดีเอสไอเชื่อว่าหลังการตรวจสอบบัญชีย้อนหลังแล้ว จะทำให้เห็นความเคลื่อนไหวของกระแสการเงิน และจะทำให้ทราบว่ามิได้ให้การสนับสนุนในลักษณะท่อน้ำเลี้ยงที่ให้น้ำผ่านบัญชีแก้น้ำ

17-22 ธ.ค.ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ นั้น ปรากฏว่ามีหลายพื้นที่ที่ถูกมวลชนฝ่ายตรงข้ามเป่านกหวีดขับไล่

เริ่มจากที่บริเวณหน้าโรงแรมทองธารินทร์ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีนอนพักค้างคืน ได้มีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทยอยมารวมกลุ่มกัน และตะโกนขับไล่่นายกฯ พร้อมเป่านกหวีด โบกธงชาติ จากนั้นระหว่างที่นายกฯเดินทางด้วยรถไฟไปตรวจราชการเส้นทางรถไฟสายสุรินทร์-ศรีสะเกษ เมื่อขบวนของนายกฯแล่นผ่าน "สถานีเมืองที" ได้มีประชาชนประมาณ 10 คนยืนอยู่บริเวณชานชาลา และเป่านกหวีดขับไล่ พร้อมโบกธงชาติ

สมช. เชื่อมีอบ 22 ธ.ค. น้อยกว่า 9 ธ.ค.

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการนัดชุมนุมใหญ่ของ กปปส. ในวันที่ 22 ธ.ค. ว่า เท่าที่หน่วยข่าวและศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รล.) ประเมินร่วมกัน พบว่าในการรณรงค์เดินเข้าหามวลชนของ กปปส. ในวันที่ 19-20 ธ.ค. เพราะ กปปส. ต้องการบีบให้พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้ง

เนื่องจากทางพรรคจะประชุมกำหนดทำที่ ในวันที่ 21 ธ.ค. ส่วนการนัดชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธ.ค. นั้น คิดว่ามวลชนของ กปปส. คงไม่เยอะเท่าวันที่ 9 ธ.ค. แล้ว เพราะเริ่มมีเวทีปฏิรูปเกิดขึ้นมากมาย เมื่อมีการแสดงความเห็น คนก็ต้องรับฟังความเห็นของฝ่ายต่างๆ เพื่อประมวลว่าสิ่งที่ กปปส. ทำถูกต้องหรือไม่

"หากเปรียบกับการทำสงคราม ตอนนี้เหมือนเป็นการสู้รบทางความคิดมากกว่าที่จะมาใช้จำนวนมวลชน" พล.ท.ภราดร กล่าว



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพเจอปรมาต์

ฉบับประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2556 หน้า 1



อายัด - นายอาริต เฟิงคินซู อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงข่าวการสอบสวนคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. และพวก โดยสั่งอายัดบัญชีเงินฝากของแกนนำทั้งหมดจำนวน 18 คน พร้อมออกหมายเรียกแกนนำอีก 17 คนรับทราบข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม

ถ้าหากคนถือได้ว่าได้ชี้แจงไปหมดแล้ว และไม่ใช้คนคือฉัน แต่ไม่อยากจะบ้านเมืองหักคดึกา ทุกคนต่างมีหน้าที่บทบาทของตัวเอง

น.ส.ยังลักษณ์กล่าวว่าหวังว่าการพูดคุยกันจะเป็นทางออกที่ดีของประเทศ ขณะนี้หลายกลุ่มเปิดเวทีพูดคุยกันให้เกิดแนวทางปฏิรูปที่จะทำอะไรให้ประเทศเดินหน้าได้ ยอยากขอเรื่องผู้ชุมนุมใช้กลไกปฏิรูป บ้านเมืองจะเดินได้ และตอนนี้เป็นห่วงจากสถานการณ์ต่างๆ ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ การลงทุน หากการลงทุนไม่สามารถเดินหน้าได้ ก็จะเกิดการย้ายฐาน ดังนั้น ขอความกรุณา รัฐบาลพร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหาประชาชน อะไรที่ทำได้ก็ยินดีทำ ต้องขอความเห็นใจและความเข้าใจด้วย ว่าบางอย่างเป็นเพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย ไม่สามารถให้ได้ เพราะส่วนตัวไม่มีอำนาจเข้าไปตรงนั้นได้

★ ยังมีความหวังคุยหาทางออก

ผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลมีความหวังที่มีมอบกปปส.จะเข้ามาพูดคุยหารือร่วมกันหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่าเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ เราก็มีความหวัง หวังว่าคนไทยทุกคนห่วงประเทศ และหันหน้ามาคุยกัน แม้จะไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้ แต่ถ้าคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น อย่างน้อยจะมีทางออกและมีความหวัง เชื่อว่าทุกคนอยากจะมีความหวังด้วยการเปิดการพูดคุยกัน

ต่อข้อถามถึงกรณีกคต.ต้องการให้ฝ่ายการเมืองพูดคุยกันเองก่อนในเรื่องเลื่อนวันเลือกตั้ง น.ส.ยังลักษณ์กล่าวว่าต้องถามกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย เพราะเราพร้อมอยู่แล้วที่จะพูดคุย และให้ความร่วมมือ อย่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ปฏิรูป เรายินดีรับฟัง และขอให้ เป็นเวทีกลางของทุกคน ขอให้ทุกภาคส่วนภาคประชาชน เอกชน ภาครัฐ มีส่วนพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดคงอยาก รับฟังปัญหาต่างๆ และอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะอะไรจะรักษาอาการป่วย

ของประเทศไทยได้ในขณะนี้ นายกฯ กล่าวว่าทุกคนต้องมุ่งมั่นรักษาความสงบ หันหน้าเข้าหากัน และพูดคุยกัน ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ

★ ไม่เครียด-โดนมือบสูรินทร์ไล่

ส่วนพล.ต.ต.ชวิช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการ นายกฯ ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยนายกฯ ที่จ.สุรินทร์ หลังจากวันที่ 17 ธ.ค.มีประชาชนจำนวนหนึ่งตะโกนไล่ชบวนรถของนายกฯ ว่าดูแลเข้มงวดกว่าเดิม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายกฯ ไม่รู้สึกเครียด ทั้งนี้ นายกฯ ยังยินดีให้องค์กรต่างประเทศตรวจสอบการปฏิบัติของรัฐบาลต่อผู้ชุมนุมได้ เลย รวมถึงการเลือกตั้ง นายกฯ ระบุว่าต้องโปร่งใส เพราะอยากแก้ไขการทุจริตในประเทศ และรัฐบาลยินดีให้แก้ปัญหาคาการทุจริตในทุกองค์กรและพร้อมปฏิบัติตามด้วย

ต่อข้อถามถึงเวทีเสวนาหาทางออกประเทศในหัวข้อประเทศไทยของเราจะไปทางไหนที่นายชงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะมีการขอเวลาที่ชัดเจนหรือไม่ พล.ต.ต.ชวิชกล่าวว่าหากมีข้อสรุปเร็วก็เสนอเรื่องข้อมูลของเวทิดังกล่าวต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อให้สังคมและต่างประเทศได้คำตอบเร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีมือนักบุกไปยังบ้านนายกฯ ในวันที่ 22 ธ.ค. นายกฯ ต้องปรับเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ พล.ต.ต.ชวิชกล่าวว่าภารกิจหลักก็ต้องปฏิบัติตาม ส่วนวันที่ 20 ธ.ค. ยังมีประชุมสภาภทท.ตามปกติ นายกฯ ต้องนั่งเป็นประธานประชุม ยืนยันว่านายกฯ ไม่เลือกที่จะหนีไปไหน ท่านไปได้ทุกที่ และท่านไม่ต้องการให้เกิดการปะทะกันรุนแรง

★ ทวีร์ฮ้อยงกงหนี-จัดประชุมล่ม

ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่าขณะนี้ มี 35 ประเทศ และ 2 เขตเศรษฐกิจ คือได้หวั่น และฮ้อยงกง แจ้งเตือนว่ามีการประชุม

ร.ศ. ที่กองบัญชาการกองทัพบก ลำสุคทาง กองทัพไทยมีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกำหนด เพราะพล.อ.ธนะศักดิ์ไม่ยอมให้กลุ่มการเมืองต่างๆ จับตาการประชุมของผู้นำเหล่าทัพในช่วงนี้ เพื่อนำไปเป็นประเด็นการเมือง อีกทั้งในช่วงปลายปี นายทหารระดับสูงแต่ละเหล่าทัพมีกำหนดลงตรวจเยี่ยมกำลังพลบริเวณแนวชายแดน จึงสั่งให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พร้อมนายทหารระดับ 5 เสือทบ. สั่งยกเลิกบก.ทบ.สำรอง ที่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเดินทางกลับเข้ามาทำงานภายในบก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์มองว่าไม่เหมาะสมที่จะไปทำงานภายนอกกองทัพบกเป็นเวลานาน เพราะเกรงจะมีกระแสวิจารณ์ในทางลบ อีกทั้งเห็นว่าสถานการณ์

การประชุมขณะนี้โดยรอบได้คลี่คลายลงไปในระดับหนึ่งแล้ว

★ แจ็คไม่หวังมีอบบูกบ้านปู

ที่บข.น. พล.ต.ท.ศักรฉวีวิทย์ อุปกระจาง ผบ.ข.น. กล่าวถึงถึงกรณีสถานการณ์การประชุมในวันที่ 19 ธ.ค. หลังนายสุเทพ แก่นนำมีอบจะนำเดินขบวนใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี ถนนเพชรบุรี ถนนเพลินจิต และย่านสยาม ชวนประชาชนให้ออกมาจับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อีกครั้งว่าคงจะเน้นการอำนวยความสะดวกด้านจราจร พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. สั่งกำชับดูแลการจราจรเท่านั้น ก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ทราบบริเวณที่มีการจราจรติดขัด

ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นห่วงสถานการณ์ในวันที่ 22 ธ.ค.หรือไม่ เพราะแก่นนำมีอบประกาศจะนำมวลชนไปบ้านพักของนายกฯ ผบ.ข.น. กล่าวว่ามีอะไร ไม่มีอะไร ผู้ชุมนุมได้ประกาศไว้แล้วว่ารักสงบ อหิงสา คงจะเพียงเดิน

ขบวนไปเท่านั้น ได้จัดกำลังดูแลไว้แล้ว แต่ไม่ได้จัดกำลังเพิ่มแต่อย่างใด

★ รมว.ยธ.ชี้เดือนเลือกตั้งไม่ได้

ที่กระทรวงยุติธรรม นายชัยเกษม นิติสิริ ปฏิบัติหน้าที่ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงข้อเสนอให้ยกเลิก หรือเลื่อนการเลือกตั้งว่าไม่มีหลักกฎหมายใดกำหนดให้เลื่อนการเลือกตั้งได้ หากจะทำตามก็คงไม่ใช่การเข้าตามตรอกออก จากประตู อาจจะต้องมุดรั้วปีนหน้าต่าง ก็ไม่รู้ว่าจะออกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น อาจถูกลวดหนามเกี่ยว จึงมองว่านักกฎหมายทำให้เกิดปัญหาในบ้านเมือง อยากเสนอให้แก้ปัญหาตั้งแต่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะวิชากฎหมายที่ปล่อยให้ตีความกฎหมายกันอย่างกว้างขวาง จนนักกฎหมายต้องมาทบทวน เพราะไม่ได้บอกว่าจะทำไปตามหลักศรัทธาญชยนั้นถูกต้องหรือไม่ หรือแนวคิดที่ขกของขุนแผนจนมีพระขุนแผนขึ้นมาบูชา ทั้งที่ขุนแผนมีปัญหาครอบครวมาก หรือกรณีพระอภัยมณี ที่กลายเป็นพระเอกทั้งที่ไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือปลา การเชิดชูพระเอกโดยไม่ดูให้ละเอียดว่าเขาทำอะไรมาเป็นการสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง

“ขณะนี้การริเริ่มเจรจาในหลายเวทีเริ่มมีข้อยุติพอสมควร แต่เสียค่ายที่กปปส.และคนที่ออกมาเดินขบวนไม่ยอมเข้าเจรจาทำให้ไม่ได้ข้อยุติร่วมกัน จึงขอให้กปปส.หันหน้าเข้าเจรจา ไม่ใช่ยืนกรานอยู่ในความต้องการของตัวเองฝ่ายเดียว บ้านเมืองไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพียงในช่วงข้ามคืน 1 ปี หรือปีครึ่ง ตามที่กปปส.ระบุ ทุกความต้องการจึงต้องมีการเจรจาเพื่อลดหย่อนผ่อนปรนให้เหมือนกัน” นายชัยเกษมกล่าว

★ ดีเอสไอออกหมายอีก 17 กปปส.

ส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงว่าหลังจากที่คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา ให้คดีที่นายสุเทพกับพวก ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหลายฐานความผิดต่างกรรมต่างวาระอันสืบเนื่อง

★ สอบเจ้าของรถ-บริษัท-ร้านค้า

นายธาริตกล่าวคือว่า นอกจากนี้ จะออกหมายเรียกเจ้าของยานพาหนะ บริษัท ร้านค้า ที่ให้การสนับสนุนการชุมนุมมาสอบสวน เนื่องจากข้อมูลที่พนักงานสอบสวนของตำรวจ ร่วมกับพนักงานสอบสวนคือเอสไอ ได้ดำเนินการร่วมกันมา พบว่ามีเจ้าของยานพาหนะ บริษัท ร้านค้า ให้การสนับสนุนการชุมนุมที่ผิดกฎหมายจำนวนมากหนึ่ง เพื่อคัดกรองว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมให้การบริการ เพราะรับจ้างมาหรือจงใจสนับสนุนเป็นข้อเท็จจริงประการใด จึงจะออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบสวน เพื่อให้ได้ทราบความจริงประกอบการดำเนินคดีต่อไป และจะเริ่มดำเนินการทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อแกนนำที่ถูกออกหมายเรียก จำนวน 17 คน ประกอบด้วย นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย, นายชุมพล จุลใส, นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์, นายอิสสระ สมชัย, นายวิทยา แก้วภราดัย, นายถาวร เสนเนียม, นายฉัตรพล ที่ปสุวรรณ, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นางอัญชลี ไพรีรัก, นายนิธิธร ล้ำเหลือ, นายอุทัย ขอดมณี, ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์, พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, นายยศศักดิ์ โกศัยกานนท์, พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ และนายสมบูรณ์ ทองบุราณ

★ พท.เล็งแจ้งจับ 'สุเทพ' ซ้ำ

ที่พรรคเพื่อไทย นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงกรณีนายสุเทพนัดชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธ.ค.ว่า ขัดขวางการเลือกตั้ง ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ทำลายบ้านเมืองโดยอ้างการปฏิรูปการเมืองบังหน้า เมื่อข้ออ้างเรื่องขับไล่ระบอบทักษิณและรัฐบาลเริ่มไม่ได้รับการตอบสนอง และนายภค ประภาศยุบสภา นายสุเทพก็เปลี่ยนเป็นเสนอปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งแทน หากนายสุเทพเห็นว่ากติกาดามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งไม่เป็นธรรม ทำไมจึงไม่ดำเนินการ

ตั้งแต่ตอนที่เป็นรัฐบาล เพิ่งนึกได้ตอนนี้

นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า ขอเรียกร้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุม ให้พิจารณาถึงความพยายามของนายสุเทพ ที่ไม่เคารพความเห็นทุกฝ่าย อย่างหลงเชื่อ นายสุเทพ อีกทั้งเมื่อมีพ.ร.ฎ.ให้เลือกตั้งก็ต้องมีการเลือกตั้ง เมื่อการดำเนินการของนายสุเทพไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะรวบรวมคำแถลงเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา แจ้งความข้อหากบฏซ้ำ ส่วนที่นายสุเทพจะนำมวลชนผู้หญิงไปบุกบ้านนายกฯ เพื่อเรียกร้องให้ลาออกนั้น เป็นการกระทำไม่เหมาะสม ถ้าต้องการยื่นข้อเสนอควรยื่นที่ทำเนียบฯ การไปบุกบ้านเป็นการก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคล เล่นการเมืองแบบเล่ห์เดียด

★ แฉ 10 พฤติกรรมข่มขู่คุกคาม

ส่วนนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของนายสุเทพและพวกเริ่มตีบตัน หาท่างลงไม่ได้ อีกทั้งกระแสสังคมต้องการให้ปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ นายภค พร้อมสนับสนุนเปิดเวทีปฏิรูปของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ แต่ นายสุเทพไม่เคยมีพิมพ์เขียวจริง จึงหาเรื่องก่อเหตุสร้างความปั่นป่วนเป็นรายวัน และทราบ ว่าวันที่ 22 ธ.ค. อาจนำบุคคลจากภาคใต้มาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรง และขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้ง จึงขอลา นายสุเทพว่าเป้าหมายคือต้องการให้มีคนขาดใจล้มตาย ไข้หรือไม่ หรือต้องการทำให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย และถอยหลังลงคลอง

ขณะที่ ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายสุเทพไม่เคยมีข้อเสนอปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมเลย มีแต่การแสดงพฤติกรรมคุกคามและข่มขู่อย่างน้อย 10 พฤติกรรม คือ 1.คุกคามนายกฯ 2.คุกคามน้องไปป์ 3.คุกคามตระกูลชินวัตร 4.คุกคามประชาชนที่เห็นต่าง 5.คุกคามข่มขู่กลุ่มธุรกิจที่ตนเองมองว่าน่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาล 6.คุกคามข่มขู่ไม่ให้องค์กรธุรกิจพูดสนับสนุนรัฐบาล 7.คุกคามสื่อให้เสนอข่าวของมือบนาย

มามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้หลายล้าน โดยฝ่ายการเมืองต้องเปิดกว้าง และแสดงเจตนารมณ์ให้ชัดเจนว่าพร้อมปฏิรูปประเทศ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเข้าใจผิดว่าการเคลื่อนไหวภาคประชาชน มีแค่การไปเลือกตั้งกับไปประท้วง

★ คณะชาวต่างชาติร่วมดูม็อบ

ต่อมาเวลา 17.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีกลุ่มชาวต่างประเทศจำนวน 6 คน ที่แกนนำม็อบระบุว่าเป็นตัวแทนและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เดินทางมายังสถานที่ชุมนุม ก่อนเข้ารับฟังคำชี้แจงและซักถามนายสุเทพ แกนนำม็อบ ในคืนที่คิดเครื่องปรับอากาศด้านหลังเวที โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวร่วมรับฟังและห้ามบันทึกภาพ โดยให้เหตุผลว่าต้องการความเป็นส่วนตัว และกังวลเรื่องความปลอดภัย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

หลังจากการรับฟังคำชี้แจงแล้วเสร็จนั้น ตัวแทนที่เข้ามารับฟังเดินทางกลับ โดยมีการ์ดอาสาจำนวนหนึ่งคุ้มกันอย่างแน่นหนา และเดินไปส่งจนออกจากพื้นที่ จากการสอบถามตัวแทนที่เข้ามาฟังคำชี้แจงจากนายสุเทพ ทราบว่า 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกาชาดสากล และอีกคนคือนายแมทธิว วิลเลอร์ นักวิจัยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนอีก 4 คน ไม่เปิดเผยว่ามาจากหน่วยงานใด หรือสถานทูตใด โดยผู้สื่อข่าวสอบถาม 1 ใน 4 คน ที่เดินออกมาก่อนจะตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษว่า Doesn't matter หรือไม่มีอะไร

★ 'เทือก' นัดจุดเดิน-ชุมนุมใหญ่

จากนั้นเวลา 20.20 น. นายสุเทพขึ้นปราศรัยว่า อยากสื่อสารถึงฝ่าย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรว่าไม่ว่าจะตั้งข้อหาอีกกี่ข้อหา ก็จะสู้ต่อไปจนกว่าจะชนะ เขาใช้อำนาจตามพ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษ สั่งอายัดบัญชีทรัพย์สิน เพราะอยากให้เราหมดแรง แต่การทำเช่นนี้จะยิ่งทำให้เรากลับมีแรงมากกว่าเดิม เพราะจะสู้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ต่อไปจนกว่าออกจากตำแหน่ง ซึ่ง

นายธาริต เฟิงคิชู อธิบดีคดีเอสไอ ออกหมายเรียกพวกที่ร่วมเป็นกรรมการ กปปส.และคนที่มาช่วยทำงาน เรียกไปรายงานตัววันที่ 26 ธ.ค.นี้ บอกเลขยังไม่ไป เพราะยังไม่วางกำลังต่อสู้เพื่อ โส่น.ส.ยิ่งลักษณ์ออกจากรักษาการนายกฯ ก่อน แล้วจะไปมอบตัวทุกคน

นายสุเทพกล่าวต่อว่า ขอชักชวนการแสดงพลังวันที่ 19 ธ.ค. ว่าเวลา 09.00 น. จะเริ่มออกเดิน ผ่านแยกผ่านฟ้า นางเลิ้ง ถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาแยกโคก พักรับประทานอาหารที่ขงที่แยกโคก และเดินกลับทางถนนสุขุมวิท แยกเจริญผล แยกจตุพงษ์ ถนนหลานหลวง กลับมายังถนนราชดำเนิน ส่วนการนัดรวมพลใหญ่วันที่ 22 ธ.ค. เริ่มเวลา 13.00 น.ประชาชนอยู่ใกล้ที่ไหนก็ให้สมทบที่นั่น คือ เวทีราชดำเนิน แยกจตุพงษ์ ถนนเพชรบุรี เวทีย่อยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกราชเทวี แยกปทุมวัน สวนลุมพินี สำหรับถนนสุขุมวิทจะมีจอขนาดใหญ่ที่แยกราชประสงค์และแยกปทุมวัน แยกโคก ถนนพระราม 4

นายสุเทพกล่าวว่า ส่วนจำนวนผู้ชุมนุมคำนวณแล้วพบว่ามีพื้นที่ 577,194 ตารางเมตร ทั้งหมดจะมีผู้ชุมนุม 1,731,582 คน หากนั่งเบียดกันจะมีจำนวน 2.3 ล้านกว่าคน หากรัฐบาลยังไม่ลาออกก็จะจัดชุมนุมแสดงพลังอีก เพื่อให้เห็นว่าคนที่ทนไม่ได้กับระบอบทักษิณมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการรวมพลัง

รายงานข่าวจากหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลแจ้งด้วยว่า แม้นายสุเทพจะประกาศว่า ในการระดมพลชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธ.ค. หลังจากแสดงพลังแล้วจะสลายตัวในตอนเย็น แต่ทางหน่วยข่าวประเมินว่าเป้าหมายของม็อบ คือวันที่ 23 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันแรกที่เกิดสมักรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ อาจจะมีการชุมนุมกดดันในวันดังกล่าว

ระหว่างประเทศทยอยเดินออกมาจากห้องประชุม โดยผู้สื่อข่าวพยายามถามว่ามาจากองค์กร อะไร แต่ก็ได้รับคำตอบจากตัวแทนคนหนึ่งว่า ไม่สำคัญ

ทั้งนี้ภายหลังทราบว่าชาวต่างชาติที่เข้าร่วม ประชุม นั้น คือนายแมทธิว วิลเลอร์ นักวิจัยโครงการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกหนึ่งคนคือ ตัวแทนจากองค์กรกาชาดสากล ส่วนที่เหลือไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือสังกัดแต่อย่างใด

สุเทพส่งเอกนัฏยื่นหนังสือทูต

เวลา 20.20 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยว่า นายธาริต เฟ็งติงรัฐ อธิบดีดีเอสไอ ได้ออกหมายเรียก พวกที่ ร่วมเป็นกรรมการ กปปส. และคนที่มาช่วยทำงาน เรียกไปรายงานตัววันที่ 26 ธันวาคมนี้ บอกเลย ว่ายังไม่ไป เพราะยังไม่ว่าง ต้องรอขับไล่รัฐบาล ยิ่งลักษณะก่อน ส่วนช่วงเย็นวันที่ 18 ธันวาคม มีผู้แทนจากสถานทูตบางประเทศ และองค์กร ระหว่างประเทศได้มาซักถามวิธีการต่อสู้ของพี่น้องประชาชน และต้องการให้เราอธิบายหลาย อย่าง อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานทูตที่ไม่ได้ส่งตัวแทนมา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. จะเดินทางไปยื่นเอกสารเพื่อชี้แจง

ต่างชาติเชื่อมือบไม่รุนแรง

นายสุเทพกล่าวว่า ได้ยืนยันชาวต่างประเทศ ว่า การต่อสู้ของพวกเราเป็นการต่อสู้เพื่อชาติและ บ้านเมือง และต้องการให้ประเทศมีประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์ ยังได้บอกอีกว่า ที่รัฐบาลกล่าวหาว่า ประชาชนต่อต้านการเลือกตั้ง แท้ที่จริงไม่ใช่ เราอยากเลือกตั้ง เราอยากเห็นประเทศมีการเลือกตั้ง แต่เราต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม เราอธิบายให้ฟังอีกว่า ถ้าไปเลือกตั้งภายใต้ กฎหมายเดิม ก็พวกนั้นชนะเลือกตั้งอีกเหมือนเดิม ประชาชนอย่างเราจึงยอมไม่ได้ ชาวต่างประเทศ เป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุรุนแรง แต่ยืนยันว่าพวก เราล้วนเป็นพลเมืองดีทั้งสิ้น รัฐบาลนี้ไปหลอก ชาวต่างประเทศว่า คนที่มาชุมนุมกับเราเป็นคน

ชั้นสูง เพื่อไปต่อสู้กับอีกฝ่ายที่มีความยากจน ตน เลยบอกว่ให้ไปเดินดูเอา คนที่มาต่อสู้มาจากทุก ภาคและมีทุกระดับฐานะ

"ให้จับตาดูวันที่ 19 ธันวาคม และวันที่ 22 ธันวาคมนี้ คนจะออกมาเยอะ ขอยืนยันว่า เราใจ กว้างพอที่จะเชิญคนเลือดแดงมาร่วมกันทำงานเพื่อ ประเทศชาติด้วยกัน" นายสุเทพกล่าว

นัดเคลื่อนกินข้าวอโศก

นายสุเทพกล่าวต่อว่า วันที่ 19 ธันวาคม เวลา 09.00 น. จะเริ่มออกเดิน โดย คปท. เดิน นำหน้า และจะตามด้วยกองทัพธรรม กองทัพ ประชาชน จากนั้นเป็นคณะราชดำเนิน ตนจะเดิน นำหน้า ทะลุแยกผ่านฟ้า นางเลิ้ง ถนนเพชรบุรี แยกอโศก และเลี้ยวขวาแยกอโศก โดยจะพัก

รับประทานอาหารเที่ยงที่แยกอโศกและจะเดิน ทางกลับทางถนนสุขุมวิท แยกเจริญผล แยก อรุणษ์ ถนนหลานหลวง และกลับมายังถนน ราชดำเนิน ส่วนการนัดรวมพลใหญ่วันที่ 22 ธันวาคม เริ่มเวลา 13.00 น. ประชาชนอยู่ใกล้ ที่ไหนก็ให้สมทบที่นั่น คือ เวทีราชดำเนิน จากนั้น จะมีประชาชนร่วมชุมนุมได้ที่แยกอรุณษ์ ถนน เพชรบุรี จำนวนผู้ชุมนุมคำนวณแล้วพบว่ามี พื้นที่ 577,194 ตารางเมตร ทั้งหมดจะมีผู้ชุมนุม 1,731,582 คน หากนั่งเบียดกันจะมีจำนวน 2.3 ล้านกว่าคน และหากรัฐบาลยังไม่ลาออกก็จะจัด ชุมนุมแสดงพลังอีก

ปูวนมืออบบุงบ้านยี่คกม.

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางโดยรถไฟ ถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะเดินทางไปที่บ้านพัก ในวันที่ 22 ธันวาคมว่า หวังว่าผู้ชุมนุมจะชุมนุมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ขอความกรุณาว่าแม้ว่าผู้ชุมนุมจะมีสิทธิในการชุมนุมเรียกร้อง แต่ขอฝากให้คำนึงถึงกฎหมาย สำหรับตนเองนั้นถือว่าได้ชี้แจงไปหมดแล้ว "เราเองก็ไม่ใช่จะเป็นคนดื้อรั้น แต่เราก็ไม่อยากให้บ้านเมืองหักถึกตา ทุกคนต่างมีหน้าที่บทบาทของตัวเอง หวังว่าการพูดจากันจะเป็นทางออกที่ดีของประเทศ ขณะนี้หลายกลุ่มได้เปิดเวทีการพูดคุยกันให้เกิดแนวทางปฏิรูปที่จะทำอะไรให้ประเทศของเราเดินหน้าได้ อยากขอร้องผู้ชุมนุมให้ใช้กลไกการปฏิรูป จะได้ให้บ้านเมืองของเราเดินได้ และตอนนี้เราก็เป็นห่วงจากสถานการณ์ต่างๆ ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ การลงทุน หากการลงทุนไม่สามารถเดินหน้าได้ก็จะเกิดการย้ายฐาน ดังนั้น ขอความกรุณารัฐบาลพร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่น้องประชาชนอะไรทำได้ ยินดีทำ ต้องขอความเห็นใจและความเข้าใจด้วยว่า บางอย่างเป็นเพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เราไม่สามารถให้ได้ เพราะโดยส่วนตัวไม่มีอำนาจเข้าไปตรงนั้นได้" น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

ซีแค้เปอร์เซ็นต์ก็ยังมีหวัง

เมื่อถามว่า วันนี้รัฐบาลมีความหวังที่กลุ่มกบปส.จะเข้ามาพูดคุยหรือร่วมกันหรือไม่ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า เพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ก็มีความหวังอยู่ และหวังว่าคนไทยทุกคนห่วงประเทศ และหันหน้ามาคุยกัน ถึงแม้จะไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้ แต่ถ้าคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น อย่างน้อยก็จะมีทางออกและมีความหวัง เชื่อว่าทุกคนอยากจะมีความหวังด้วยการเปิดการพูดคุยกัน

เมื่อถามว่า กกต.ให้ฝ่ายการเมืองมาพูดคุยกันเองก่อน เรื่องของการเลื่อนวันเลือกตั้ง มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ต้องถามทางกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย เพราะรัฐบาลเองพร้อมอยู่แล้วที่จะพูดคุย และให้ความร่วมมืออย่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูป ยินดีรับฟัง และขอให้เป็นเวทีกลางของทุกคน ขอให้ทุกๆ ภาคส่วน ภาคประชาชน เอกชน ภาครัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ทุกคน

มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ก็คงอยากรับฟังปัญหาต่างๆ และอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกัน

ย้ำเร่งหาวิธีเปิดเวทีถกปฏิรูป

เมื่อถามว่า อะไรที่จะรักษาอาการป่วยของประเทศไทยได้ในขนาดนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ทุกคนจะต้องมุ่งมั่นรักษาความสงบ หันหน้าเข้าหากัน และพูดคุยกัน อันนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ เมื่อถามว่า ทาง 40 ส.ว.สรรหา เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 187 เลื่อนการเลือกตั้ง สามารถทำได้หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ในส่วนของข้อกฎหมายที่ได้หารือไปแล้วนั้น ฝ่ายกฎหมายเองก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ควรจะต้องฝากข้อกฎหมายข้อนี้ไปเวทีปฏิรูปด้วย ในการนำความเห็นของนักวิชาการ ทุกความคิดเห็นไปศึกษาดูว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะสามารถเปิดเวทีปฏิรูปได้เร็วที่สุด เป็นเวทีของทุกคนที่ยอมรับภายใต้กติกาเดียวกัน

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ยังคาดหวังว่าจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ต้องเรียกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนด้วย ถ้าไม่เอากติกาเลือกตั้ง จะทำอะไรให้ประเทศอยู่ได้ นี่คือนสิ่งที่มองไม่ออก รัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะไม่ปฏิบัติตาม แต่บางครั้งเงื่อนไขปฏิบัติไม่ได้ ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไร ทำได้ไหมหันมาคุยกันบนความเป็นจริงที่สามารถปฏิบัติได้สำหรับทุกคน

หวังปชป.ยึดครธ.ลงเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) บอยคอตการเลือกตั้ง ได้เตรียมรับมือไว้อย่างไร น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า หวังว่าพรรค ปชป.จะยึดหลักของรัฐธรรมนูญ และพรรค ปชป.เป็นพรรคที่ยึดหลักกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญมาอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา การสำรวจความคิดเห็นของพรรค ปชป.ก็ดีขึ้น จึงอยากให้เห็นกลไกนี้เป็นกลไกที่ให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจ และเป็นกลไกที่ทุกคนจะยอมรับ

เมื่อถามว่าวันเปิดรับสมัครลงเลือกตั้งวันแรก นายกรัฐมนตรีจะนำทีมเพื่อไทยเดินเข้าไปเข้ารับสมัครเลยหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า

พล.อ.นิพัทธ์คนเดียว หรือเป็นจุดยืนของ ผบ.เหล่าทัพ พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า “วันนั้นทุกคนก็ฟัง ผมบอกว่าที่ผ่านมาเราทำภารกิจสำเร็จมา 18 ภารกิจ โดยพูดภาษาต่างประเทศ แต่วันนั้นพูดภาษาไทย ทุกคนเข้าใจ ก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดอย่างไร ยืนยันว่าเราทำตามหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างมีเหตุผล ส่วนจะเปิดเวทีเสวนาอีกหรือไม่ ขึ้น คิดว่าการเปิดเวทีไม่ใช่หน้าที่ของเรา”

ยันเลือกตั้งได้จะดีแบบวินวิน

เมื่อถามถึงข้อเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาดูแลเรื่องการเลือกตั้ง พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า วันนั้นได้พูดคุยกันและบอกแล้วว่ายังไม่พร้อม เมื่อถามย้ำว่า กองทัพลสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า การเลือกตั้งทำได้ก็ดี แต่ถามว่าคนสั่งว่าต้องมีกรเลือกตั้งได้หรือไม่ สั่งไม่ได้ เพราะกฎหมายมีอยู่แล้วตามกฎหมาย ส่วนใครจะพอใจหรือไม่พอใจต้องมาพูดคุย ถ้าคุยได้ ก็ไปได้ดี คือ วินวิน ได้ประโยชน์ วันนั้นคำพูดคนเป็นแบบนี้ ทุกคนเป็นผู้ใหญ่มีสิทธิแสดงความคิดเห็น งานก็เป็นงานของเขา จุดยืนของกองทัพต้องอยู่ในระเบียบวินัย ส่วนใครจะรักใครชอบใครก็ทำไป ถึงเวลางานก็ต้องไปทำ ส่วนปลัดกระทรวงกลาโหมอาจจะเป็นนโยบายของปลัดที่ต้องสนับสนุนการเลือกตั้ง เพราะก็อยู่ในเรื่องกติกาอยู่ ปลัดฯเป็นระดับนโยบายของกระทรวงกลาโหม

เมื่อถามว่า ข้อเสนอของ ผบ.สส. ในการตั้งคนกลางมาดูแลการเลือกตั้ง โดยกองทัพคอยสนับสนุนจะเป็นไปได้หรือไม่ พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า ปกติใครทำอะไรมา กองทัพทำให้อยู่แล้ว ถ้าขอมาเป็นช่องทาง เพราะกองทัพถือเป็นกลไกของรัฐ แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ จะไปทำโน่นทำนี่ จะต้องขอมา

ปูดสภาทบท.ที่สโมสรรทหารบก

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาทบทวนประจำเดือนธันวาคม ที่สโมสรรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ส่วนการประชุม ผบ.เหล่าทัพประจำเดือนที่ตามเดิมจะมีการประชุมกันในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก ล่าสุดทางกองทัพไทยได้มีคำสั่งให้

เลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด เพราะทาง พล.อ.ธนะศักดิ์ ไม่อยากให้กลุ่มการเมืองต่างๆ มาจับตาการประชุมของผู้นำเหล่าทัพในช่วงนี้ เพื่อนำไปเป็นประเด็นการเมือง อีกทั้งในช่วงปลายปี นายทหารระดับสูงแต่ละเหล่าทัพมีกำหนดเดินทางลงตรวจเยี่ยมให้กำลังให้กับกำลังพลที่ทำหน้าที่บริเวณแนวชายแดนจึงได้สั่งให้มีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อน

สมช.ชี้เลื่อน2กพ.กระทบไฟใต้

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป แต่จำเป็นต้องมีรัฐบาลโดยเร็วด้วยซ้ำ เพราะช่วงเวลานับจากวันนี้ถึงวันเลือกตั้ง ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพอสมควร เพราะเงินเบิกจ่ายต่างๆ ของรัฐบาลมีปัญหาเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ ดังนั้น เมื่อเงินเบิกจ่ายมีปัญหา ก็กระทบต่อการจัดเก็บภาษีเพราะบริษัทที่จะทำสัญญากับภาครัฐต้องเลื่อนออกไป ทำให้งบลงทุนต่างๆ ไม่เกิดขึ้น มีเพียงแต่งบประมาณส่วนการแก้ปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลกระทบเหมือนกัน เนื่องจากขั้นตอนของงบประมาณต่างๆ ต้องขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงก็ต้องสะดุดหยุดลง อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงแค่การเลื่อนแต่ไม่ได้หยุดลง การเลื่อนก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ เพราะความไม่ชัดเจนของสถานการณ์ ทำให้ผู้ก่อความไม่สงบบางกลุ่มเกิดความไม่มั่นใจว่าจะคุยกันต่อหรือไม่ ทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เกิดขึ้นอีก เพื่อกดดันให้มาพูดคุยกันต่อ

“เหลือเพียงพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งหรือไม่ ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจลงเลือกตั้ง มวลชนของกลุ่ม กบปส.ก็จะมีจำนวนการเคลื่อนไหวลดน้อยลง แต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งวันก็จะทำให้มวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมก็จะมีความมากขึ้น” พล.ท.ภราดรกล่าว

ผบ.สส.แนะผบ.งคสัฒภาษาณ์

แหล่งข่าวนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยเปิดเผยว่า ภายหลังจากที่พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม ออกมากล่าวในจุดยืน

ดูแลการจัดการเลือกตั้ง ก็ถือเป็นเรื่องปกติของการจัดการเลือกตั้งทุกครั้ง โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กกต. ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตลอดช่วงการเลือกตั้งไว้จำนวน 1.2 ล้านคน

เมื่อถามว่า กกต. ได้เตรียมแผนสำรอง โดยใช้พื้นที่ของทหารมาเป็นสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งหรือไม่ นายภูษงค์กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ทาง กกต. ยังไม่ได้มีการหารือกัน แต่หากในวันเปิดรับสมัคร ส.ส. เกิดความวุ่นวาย ทาง กกต. จะมีการกำหนดสถานที่เปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อถามว่า หากกลุ่มผู้ชุมนุมขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้ง จะมีบทลงโทษอะไร นายภูษงค์กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.มาตรา 76 จะมีความผิดและบทลงโทษตามมาตรา 152 จำคุก 1-5 ปี ปรับ 2 หมื่นถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

ป.ป.ช. แก้ม หยุคอายุความ

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องของกลุ่ม กปปส. ในการปฏิรูปกฎหมายของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันว่า ขณะนี้ต้องพิจารณาดูว่า ข้อกฎหมายใดยังมีปัญหาอีกบ้าง เนื่องจากการดำเนินการของ ป.ป.ช. ที่ผ่านมาได้แก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจมีบางประเด็นจะต้องพิจารณากัน โดยเฉพาะการเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมาย ป.ป.ช. เกี่ยวกับการยกเลิกไม่ให้จำกัดอายุความกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน ขณะนี้ทาง ป.ป.ช. แก้ไขกฎหมายให้หยุคอายุความไว้เป็นการชั่วคราวแล้ว ในกรณีที่มีการหลบหนีคดีพร้อมให้มีการบังคับใช้ ส่วนกรณีให้ประชาชนสามารถเข้าฟ้องร้องต่อ ป.ป.ช. ได้โดยตรงนั้น นายปานเทพกล่าวว่า ขณะนี้สามารถกระทำได้ แต่มีบางประเด็นโดยเฉพาะกรณีเข้าชื่อถอดถอนจะต้องร้องผ่านประธานวุฒิสภาพิจารณาดำเนินการ

ดีเอสไออายัดบข.สุเทพ-แกนนำ

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธวัชเพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงข่าวหลังการประชุมพนักงานสอบสวนจากดีเอสไอ สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ และอัยการเพื่อวางแนวทางในการสอบสวนคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. พร้อมบอกว่า การประชุมคณะพนักงานสอบสวนเป็นครั้งแรก เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องเร่งด่วนและจำเป็น ที่ประชุมได้มีมติดำเนินการ

การเร่งด่วนทันที ดังนี้ 1.ออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมอีก 17 คน ให้มารับทราบข้อกล่าวหา โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่พนักงานสอบสวนของตำรวจนครบาล (บข.น.) ได้ดำเนินการขอศาลออกหมายจับไว้ แต่ศาลได้สั่งให้ดำเนินการออกหมายเรียกก่อน โดยจะส่งหมายเรียกให้มีผลตามกฎหมายทันทีในวันที่ 19 ธันวาคม หากไม่มาตามนัดจะขออนุมัติศาลออกหมายจับทันที

อธิบดีดีเอสไอกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการที่ 2.ออกคำสั่งอายัดบัญชีของแกนนำผู้ชุมนุมรวม 18 คน เนื่องจากศาลได้อนุมัติหมายจับนายสุเทพ และให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแกนนำอีก 17 คน มารับทราบข้อกล่าวหาบุคคลทั้ง 18 คนดังกล่าวจึงอยู่ในข่ายผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด มีมูลเบื้องต้นจากการถูกออกหมายจับ และหมายเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนแล้ว จึงมีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามีเหตุน่าเชื่อได้ว่าได้ร่วมกระทำความผิด เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในการจะใช้พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาทั้ง 18 คน ตามที่พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้ดำเนินการเบื้องต้น ดีเอสไอจึงออกคำสั่งตามอำนาจมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 แจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งให้อายัดบัญชีนายสุเทพ และแกนนำรวม 18 คน ทุกบัญชี ทุกประเภท ทุกธนาคาร และให้อาคารนั้นๆ จัดส่งหลักฐานการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ดีเอสไอโดยด่วนที่สุด โดยจะส่งหนังสือแจ้งคำสั่งไปยังธนาคารทุกธนาคารในวันที่ 19 ธันวาคม

หาเบาะแสโยงท่อน้ำเลี้ยง

นายธวัชกล่าวอีกว่า การสั่งอายัดบัญชีของแกนนำทั้ง 18 คนนี้ จะกระทำพร้อมกับสั่งอายัดบัญชีที่แกนนำ กปปส.ได้ประกาศไว้ให้เป็นบัญชีรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการชุมนุม ขณะนี้มี 2

กับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมว่า ในฐานะของภาคเอกชนอยากให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเวลานี้อยู่โดยเร็วที่สุด รวมทั้งการดำเนินตามกรอบกติกา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ต่างชาติ หากยังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบไปจนถึงการทำให้มีการยุติการเลือกตั้ง เพื่อชะลอให้จัดตั้งสภาประชาชน จะทำให้ประเทศไทยเสียหายอย่างมาก เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่คาดว่าจะในปี 2557 จะเติบโตราว 5% อาจเหลือแค่ 3% ภาคเอกชนยังคงมีความกังวลและเห็นตรงกันว่าไม่อยากจะเห็นการปะทะกัน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากฟังความเห็นของทางกลุ่ม นปช. ทางกลุ่ม 7 องค์กรภาคเอกชนจะนำความเห็นที่ได้ ไปวิเคราะห์ร่วมกับความเห็นทุกภาคส่วน และจะนำมาสรุปอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะมีเวทีกลางอีกหรือไม่ จะขอศึกษาดูอีกทีว่าจะมีประโยชน์จริงหรือไม่

กบปส.บุกตร.ถามคดีน.ศ.มร.

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายถาวร เสนเนียม แกนนำ กบปส.พร้อมด้วยมวลชนประมาณ 300 คน เดินทางมายังด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เพื่อทวงถามความคืบหน้าคดี นายธีรศักดิ์ โห้ธีแก้ว นักศึกษาม.รามคำแหง ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์ความวุ่นวาย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนายถาวร ยื่นหนังสือกับ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. โดย พล.ต.อ.เอกได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมรับปากว่าจะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

ต่อมานายถาวรได้กลับออกมา พร้อมยื่นรถขยายเสียงกล่าวกับผู้ชุมนุมว่า จากการพูดคุยกับ พล.ต.อ.เอก ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีการจับแพะ และเพื่อยืนยันว่าไม่มีมวลลุ่มอย่างแน่นอน ส่วนการสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ขอไม่เปิดเผยในรายละเอียด แต่ยืนยันว่าทางตำรวจจะสามารถจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นหนังสือถึงรอง ผบ.ตร. เรียบร้อยแล้ว นายถาวรได้นำมวลชนกลับไปยังเวทีราชดำเนินทันที

นายนราเมศ และนางสุรีย์ วีระรังสิกุล บิดา

มารดาของนายธีรศักดิ์ กล่าวว่า อยากให้ตำรวจเร่งรัดดำเนินการตามกฎหมาย อยากให้จับคนผิดมาลงโทษ และถ้าการเสียชีวิตของน้อง ก่อให้เกิดความสามัคคีของบ้านเมืองได้ก็จะดีใจมาก

สุเทพหาวิธีไม่ให้ขวางเลือกตั้ง

ที่หอประชุมใหญ่ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง องค์กรนักศึกษา สถาบันศึกษา จัด

อภิปรายหัวข้อ "ทางออกประเทศไทย ปฏิรูปการเลือกตั้ง" มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่ม กบปส. และวิทยากรร่วมอภิปราย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องนักศึกษา รามคำแหง ที่เสียชีวิต และต้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาด้วย สถานการณ์การเมืองช่วงนี้ต้องพูดให้แน่ชัดว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติจะใช้หลักเกณฑ์ปกติมาแก้ปัญหาไม่ได้ เนื่องจากมีมวลชนประชาชนห้าล้านคนลุกฮือมาต้องการปฏิรูปนั้น เพราะพวกเขาทนไม่ไหว และทางเลือก คือ นายกฯและคณะรัฐมนตรีรักษาการต้องลาออก โดยใช้เวลานี้อยู่ในการปฏิรูป ปฏิรูปการเลือกตั้ง แก้ไขการคอร์รัปชัน แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และปัญหาคนจน ปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ และมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ และมั่นใจกฎกติกาใหม่ ก็สามารถกลับไปสู่การเลือกตั้งได้ ยืนยันว่าอยากให้มีการเลือกตั้ง ทว่าจะต้องปฏิรูปประเทศไทยเสียก่อน แต่กำลังคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นการขัดขวางการเลือกตั้ง นี่คือนสิ่งที่พวก กบปส.กำลังคิดกันอยู่

ตัวแทนตปท.คู่มือบกบปส.

เมื่อเวลา 17.30 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน การชุมนุมของกลุ่ม กบปส. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศจำนวน 7 ประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มแกนนำ กบปส.ตามคำเชิญก่อนหน้าของนายสุเทพ โดยประชุมหารือกันภายในเต็นท์ด้านหลังเวทีการประชุม และไม่เปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าร่วมรับฟังแต่อย่างใด จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่านายสุเทพเป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถาม

ต่อมาเมื่อเวลา 19.15 น. ตัวแทนองค์กร

ทราบแต่อย่างใด แตกต่างจากกรณีที่มีการเผา
รถถังชนคนเสื้อแดงมาชุมนุมที่สนามราชมั่ง
กลางกีฬาสถาน เมื่อ 30 พ.ย. ที่มีการจับกุมตัวผู้
ต้องหาได้แล้ว

“กปปส.ได้ตั้งข้อสงสัยถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีมาตรฐานต่างกัน
และ ในวันนี้ นายรามเมศวร์ วีระรังสิกุล และ
ดร.สุรีย วีระรังสิกุล บิดา-มารดาของ นายวีร
ศักดิ์ โพธิ์แก้ว ผู้เสียชีวิต ยังได้ห้วงโยและ
สอบถามความคืบหน้าของคดีมายัง กปปส.
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้
กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ กปปส. ขอทราบความ
คืบหน้าของคดีดังกล่าวต่อ ผบ.ตร. หากยังเพิก
เฉย ละเลย หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
แก่ญาติผู้เสียชีวิต กปปส.พร้อมบิดามารดาของ
ผู้เสียชีวิตและมวลชนจะได้มีมาตรการต่อ สดช.
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน
เหมือนคดีกรบัตของคนเสื้อแดงถูกเผาต่อไป”
นายถาวร กล่าว

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่
สดช.ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีรถเข้า-ออกตามปกติ
โดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาใน สดช.ต้องแวะจุด
ตรวจตรงป้อมยามสีแดงด้านหน้าบริเวณทางเข้า
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าอย่างเข้มงวดและ
แลกบัตรเพื่อเข้าไปภายในพื้นที่ อีกทั้งการเตรียม
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหลังหน้า
รั้วด้านหน้ามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการ
อยู่ประมาณ 30 นาย พร้อมบังเกอร์ และยังมี
เจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 6 กองร้อยประจำอยู่ตาม
จุดต่าง ๆ ภายใน สดช. เพื่อเตรียมรับมือกับ
มวลชนที่จะเดินทางมา ทั้งนี้ภายหลังจากยื่น
หนังสือเรียบร้อยแล้ว นายถาวรได้นำมวลชน
กลับไปยังเวทีราชดำเนินในเวลา 11.40 น.

○ กุมเข้มเตรียมรับมือเหตุ

ส่วนบรรยากาศการชุมนุมของ กปปส.
บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน
กลาง ในช่วงเช้าประชาชนที่ปักหลักชุมนุมต่าง
ช่วยกันเก็บข้าวของบางส่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด กทม. เข้ามาเก็บกวาด
บริเวณพื้นที่การชุมนุม มีการจัดพื้นที่เก็บน้ำ

และอุปกรณ์รับมือการเข้าสลายการชุมนุมให้
เป็นสัดส่วนมากขึ้น และมีการตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่
บริเวณเชิงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้าน
หลังเวทีใหญ่ เพื่อเป็นที่รองรับคณะทูตานุทูต
ที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมในเวลา
17.00 น. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก
กปปส. กล่าวว่า นายสุเทพ จะเป็นคนชี้แจงให้
กับคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมสังเกต
การณ์เข้าใจถึงเป้าหมายและการดำเนินการของ
กปปส. พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการรักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจกระเป๋าผู้เข้าพื้นที่
ชุมนุมทุกคน และมีการรักษาความปลอดภัย
ของคณะทูตานุทูต

○ ยันสถาปชช.ไม่ใช่คอมมิวนิสต์

ที่หอประชุมใหญ่ ดิเกสโซทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้
เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ร่วมกับสภา
นักศึกษา และองค์การนักศึกษา ม.รามคำแหง
จัดเวทีเสวนาสัมชามวลมหาประชาชน ภายใต้
หัวข้อ “ทางออกประเทศไทย ปฏิรูปก่อนการ
เลือกตั้ง”

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ
กปปส. กล่าวว่านับตั้งแต่(กปท.) ชูธงเรื่องการ
ปฏิรูปประเทศมาจนถึงวันนี้ ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้ยอมรับแล้วว่า เราต้องมีการปฏิรูปก่อน
การเลือกตั้ง แต่ประเด็นที่อาจมีความสับสน คือ
เมื่อรัฐบาลยุบสภาแล้วบอกให้มีการเลือกตั้งขึ้น
มา แต่เราไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าถ้าเลือกตั้ง
เสร็จแล้วมาปฏิรูป การปฏิรูปก็จะเกิดจาก
นักการเมืองหรือคนเดิม ๆ ที่เราไม่ไว้วางใจ แต่ถ้า
ปฏิรูปก่อนแล้วจัดการเลือกตั้ง โดยขอยื่นยันว่า
สภาประชาชนไม่ใช่ระบอบคอมมิวนิสต์ แต่
เป็นสภาที่มาจากประชาชนจริง ๆ ไม่มีนักการเมือง
มาเกี่ยวข้อง แต่่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รักษาการนายกรัฐมนตรี และรพ.กมลโหม จะ
ต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน เพื่อให้เกิด
ศุภฤกษ์ทางทางการเมือง แล้วสามารถตั้งรัฐบาล

จัดตั้งสภาประชาชนเพื่อใช้อำนาจอธิปไตยสร้าง กฎเกณฑ์และกติกาในการปกครองประเทศใหม่ จึงเห็นว่าการกระทำของนายสุเทพ ได้รับการ สนับสนุนจากนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 และ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เห็นว่า การชุมนุมของประชาชนตาม คำร้องเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดย สงบและปราศจากอาวุธเพื่อแสดงเจตนาารมณ์ ทางการเมือง โดยมีเหตุผลมาจากความไม่ไว้ วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล อันถือเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และเป็นกรเรียกร้องและแสดงพลังด้วยการ สนับสนุนของประชาชนจำนวนมาก ประกอบ กับสถานการณ์ตามคำร้องได้พัฒนาไปสู่การขูบ สภา และเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้ว จึงยัง ไม่มีมูลกรณีตามคำร้องดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย

○ อัปเดตความคิดตัวเองเป็นใหญ่

นายพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ศ.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตคณบดีรัฐมนตรี กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของ นายสุเทพ เทือก สุภธรรม เลขานุ กปปส. ว่า การเคลื่อนไหวของ นายสุเทพและพวกที่ดำเนินมากกว่า 1 เดือน โดยไม่ฟังเสียงนักวิชาการ นักธุรกิจ กองทัพ ที่ เรียกร้องให้เดินหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 และยืนยันว่าต้องทำตามที่นายสุเทพ บอกบ้านเมืองจึงจะสงบ ทั้งไม่เอาเลือกตั้ง และพยายามกดดันให้นายกฯ ลาออก รวมถึง กดดันคนในครอบครัวชินวัตร และล่าสุดกดดัน ลูกชายนายกฯที่เป็นเด็ก ถือเป็นการกระทำที่ ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และตอนนี้การไม่เคารพ กติกา ไม่ยึดถือรัฐธรรมนูญเริ่มมีผลต่อความ เชื่อมั่นของต่างชาติ นักลงทุนเริ่มขายหุ้น นัก ท่องเที่ยวเริ่มลดจำนวน คนในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ส่งผลให้มีความเสี่ย หายนับแสนล้าน

“การขูบสภาทำให้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน สะดุดลง และประเทศสมาชิกอาเซียน มีความกังวลต่อ สถานการณ์ในประเทศไทย อยากให้เราแก้ ปัญหาตามวิถีทางประชาธิปไตยด้วยการเลือก ตั้ง ผมเองเกรงว่าถ้า กปปส. ไม่ฟังคนอื่นและ ยังคงยืนยันเอาความคิดตนเป็นใหญ่ ความขัดแย้งทางการเมืองจะทำลายโอกาสของประเทศ ไปเรื่อย ๆ จึงขอเรียกร้องให้นายสุเทพและ พวกเคารพสิทธิของประชาชน 48 ล้านคนที่ จะ ไปเลือกตั้ง และหยุดทำให้ไทยที่ควรจะเป็น ศูนย์กลางอาเซียนกลายเป็นคอมปวยแห่งอาเซียน ได้แล้ว” นายพดล กล่าว

○ เรียกแกนนำรับทราบข้อหากบฏ

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เฟิงคิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงภายหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีที่ นายสุเทพ เทือกสุภธรรม และพวกถูกกล่าวหา ว่ากระทำความผิดหลายฐานความผิดอันเนื่อง มาจากการชุมนุมในนาม กปปส.นัดแรกว่า ที่ ประชุมมีมติให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1. การออกหมายเรียกแกนนำ 17 คนให้มา รับทราบข้อกล่าวหาฐานร่วมกันเป็นกบฏ, กระทำ ให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือ วิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความ มุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดง ความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิด ความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นใน ราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิด กฎหมายแผ่นดิน, มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขูขู่เจิญว่าจะใช้กำลังประทุษ ร้าย หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิด ความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็น หัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้า พนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก หลังก่อนหน้า นักองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เคย ขอศาลออกหมายจับแค่ศาลสั่งให้ออกหมาย

กบปส. 18 คน และอายัดบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นบัญชีรับบริจาคจากประชาชน เพื่อสนับสนุนการชุมนุม โดยดีเอสไออ้างอำนาจความมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งการจะอายัดบัญชีตาม มาตรา 24 นั้นต้องมีการเรียกธนาคารเจ้าของบัญชีเข้ามาชี้แจงว่าเงินในบัญชีเป็นเงินที่ได้มาอย่างผิดปกติกหรือไม่ ซึ่งในส่วนของแกนนำ กบปส. ที่เป็นอดีต ส.ส. นั้น ตอนที่ลาออกจากตำแหน่งก็ได้ยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบแล้ว ซึ่งก็ไม่พบว่าเงินในบัญชีเป็นเงินที่ได้มาแบบผิดปกติกแต่อย่างใด จึงมองได้ว่าการที่ดีเอสไอออกคำสั่งระงับบัญชีของแกนนำ กบปส. นั้นเป็นการกระทำที่อยุติธรรม และเป็นการกีดกันแก่งัด ดังนั้นขั้นต่อไปเราจะดำเนินการให้ดีเอสไอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และจะฟ้องกลับนายธรรด เห่งศิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ และ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)

นายสาทิพย์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ดีเอสไอเตรียมออกหมายเรียกแกนนำ 18 คน มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 28 และ 27 ธ.ค. นั้น ขอบอดีเอสไอว่ายังไม่ต้องออกหมายเรียก เพราะเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว แกนนำ กบปส. จะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับดีเอสไอด้วยตัวเอง

○ กก2เดือน“วัชระ”หมิ่น“ตุ๋”

ที่ห้องพิจารณา 707 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.898/2552 ที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช.อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์, บริษัท ไทยเคย์ ดีอท กอท จำกัด และ บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328, 328 และ 332 กรณีเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 52 เวลา กลางวัน จำเลยทั้งสามได้เจตนาใส่ความหมิ่น

ประมาทโจทก์ต่อบุคคลที่สามโดยการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ที่กล่าวหา นายจตุพร โจทก์ว่า เป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่มีใครเชื่อคำพูด ได้รับใบปริญญามาโดยการใช้อิทธิฤทธิ์ เป็นคางคกในกะลาครอบ ในระบอบ พ.ค.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ต่อมาโจทก์ถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2-3 จำเลย ปฏิเสธ

ศาลพิเคราะห์แล้ว พิพากษาว่าจำเลยที่

1 มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตาม ป.อาญามาตรา 328 ลงโทษจำคุก 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท จำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อน จึงให้ออกสกลับตัวเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกจึงรอกการลงโทษ 1 ปีและให้ลงโฆษณาคำพิพากษาฉบับย่อใน นสพ.รายวัน 2 ฉบับเป็นเวลา 7 วัน

○ ยูเอ็นวอนทุกฝ่ายอดกลืน

ด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ว่า นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวในแถลงการณ์ส่งท้ายปีเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยพยายามจบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยวิถีทาง ประชาธิปไตยโดยไม่มีการใช้ความรุนแรงนอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีนยังรายงานว่า จากการประท้วงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ จะทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะซบเซาอีกครั้ง และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีแผนจะมาท่องเที่ยวในไทยต่างพากันเปลี่ยนใจไปเที่ยวที่อื่นหรือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมาเยือนกรุงเทพฯ

ขณะที่สื่อจีนรายงานอีกว่า รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยในช่วงครึ่งแรกเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมามีผลลดลงไปอยู่ที่ 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,000 ล้านบาท) เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 4 แสนคนและนักท่องเที่ยวภายในประเทศอีก 6 แสนคนพากันตัดสินใจหยุดแผนการท่องเที่ยวในไทยไว้ก่อน ทั้งนี้ ผลกระทบทั้งหมดรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทย มาจากการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องร้อยละ 15

และสวัสดิภาพของนักข่าวที่ปฏิบัติงานพื้นที่ใน
สถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นด้วย

○ ทักดีเอสไออายัดทุกบัญชีกปปส.

จากนั้นเวลา 20.20 น. นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ เลขานุการ กปปส. ขึ้นเวทีปราศรัยว่า
ขอบอกไปยังฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะนายธวัช
พงษ์พิบูลย์ อธิบดีดีเอสไอ ที่ไม่ว่าจะตั้งข้อหาอีก
ข้อหา เราก็จะสู้ต่อไปจนกว่าจะชนะ นอกจากนี้
ยังส่งอายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด ก็อยากบอกว่ายัง
ทำให้มีแรงมากขึ้น และขอเชิญให้อายัดบัญชี
ทั้งหมด เราก็จะสู้ต่อไปจนกว่าจะไล่
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ ออก
จากตำแหน่งให้ได้ และการที่ นายธวัช จะออก
หมายเรียกคณะกรรมการและคนที่มาช่วยงาน
กปปส. และให้ไปรายงานตัววันที่ 28 ธ.ค. ก็
ต้องแจ้งนายธวัชว่าไม่ว่าไปรายงานตัว เพราะ
ต้องไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก่อนและหากเสร็จวันไหน
ก็จะไปรายงานตัวทุกคนโดยไม่หนีไปไหน

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า วันนี้มีองค์กร
ต่างประเทศได้มาพูดคุยและซักถามเจตนารมณ์
วิธีการต่อสู้ของประชาชน และต้องการให้เรา
อธิบายความจริง ที่ถูกคนในรัฐบาลไปบิดเบือน
ต่อสถานทูตและผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ซึ่งได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนที่ปราศรัย ซึ่งสถานทูต
ที่ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมก็จะให้ นายเอกนัฏ
พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. พร้อมคณะเดินทาง
นำหนังสือไปชี้แจงด้วย ทั้งนี้ยืนยันว่าการต่อสู้
ของพวกเขาต่อสู้เพื่อชาติ บ้านเมือง และ
ต้องการให้ประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของ
ประชาชน

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า มีการซักถามว่า
ชื่อเสียงในประเทศไทยทำอะไร ก็ชี้แจงว่ามี
การใช้รถตำรวจเงินไปชื่อเสียงในหมู่บ้าน
จึงทำให้ต้องปรับปรุงโครงสร้างตำรวจ ทั้งนี้ชาว
ต่างประเทศเป็นห่วงจะเกิดเหตุรุนแรงใน
ประเทศไทย ก็ยืนยันว่าพวกเราเป็นคนดีที่ทน

ระบอบทักษิณไม่ได้ต่อไปแล้วจึงต้องออกมา
ชุมนุมครั้งนี้ ขณะที่รัฐบาลใช้กระบอบเสียง

หลอกชาวต่างชาติว่า คนที่มาชุมนุมเป็นคนชั้น
สูง มีฐานะและต่อสู้กับคนจน ก็อธิบายว่าคน
ที่มาร่วมต่อสู้ครั้งนี้มาจากทุกภาคของประเทศ
และมาจากทุกระดับ และไม่สามารถเห็น
ประเทศทายนะต่อหน้าต่อตาจึงต้องถูกขังมาสู้
นอกจากรัฐบาลก็บอกว่าคนมาร่วมชุมนุม
ร้อยหรือลงไปทุกวัน จึงนำไปชี้ผู้ชุมนุมให้ดูว่า
ร้อยหรือจริงหรือไม่ แม่วันนี้จะไม่ใช้วันหยุด
นอกจากนี้เขาเป็นห่วงว่าหากพวกเราชนะจะ
ไปดูแลคนจนที่เป็นคนเลื่อมแดง คนจึงยืนยันว่า
เราต้องการจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อ
คนไทยทุกคนทุกสิ่งจะได้ประโยชน์

○ 19ธ.ค.เคลื่อนทัพลุยสุขุมวิท

นายสุเทพ กล่าวด้วยว่า เราจะบุกเดิน
หน้าไปเรื่อย ๆ เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เข้าใจ
เจตนารมณ์การต่อสู้ และขอให้พวกเขาอดทน
ต่อสู้ครั้งนี้ นอกจากนี้ขอชักชวนการแสดงพลัง
วันที่ 19 ธ.ค.ว่า เวลา 09.00 น. จะเริ่มออก
เดิน โดยให้เวที กปท. เดินนำหน้า และจะตาม
ด้วยกองทัพธรรม กองทัพประชาชน จากนั้น
เป็นคณะราชดำเนิน โดยจะเดินนำหน้า ทะลุ
แยกผ่านฟ้า นางเลิ้ง ถนนเพชรบุรี แยกอโศก
และเลี้ยวขวาแยกอโศก โดยจะพักรับประทาน
อาหารที่แยงที่แยกอโศกและจะเดินทาง
กลับทางถนนสุขุมวิท แยกเจริญผล แยกอรุ
พงษ์ ถนนหลานหลวง และกลับมายังถนน
ราชดำเนิน

ส่วนการนัดรวมพลใหญ่วันที่ 22 ธ.ค.
เริ่มเวลา 13.00 น. ประชาชนอยู่ใกล้ที่ไหนก็
ให้สมทบที่นั่น คือ เวทีราชดำเนิน จากนั้นจะ
มีประชาชนร่วมชุมนุมได้ที่แยกอรุพงษ์ ถนน
เพชรบุรี โดยจะติดตั้งจอขนาดใหญ่รวมเวที
ย่อยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมทั้งแยกราชเทวี
แยกปทุมวัน สวนลุมพินี ส่วนจำนวนผู้ชุมนุม
คำนวณแล้วพบว่ามีพื้นที่ 577,194 ตารางเมตร
ทั้งหมดจะมีผู้ชุมนุม 1,731,582 คน หากนั่ง
เบียดกันจะมีจำนวน 2.3 ล้านกว่าคน และหาก
รัฐบาลยังไม่ลาออกก็จะจัดชุมนุมแสดงพลังอีก
เพื่อให้เห็นว่าคนที่ทนไม่ได้กับระบอบทักษิณ
มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการรวมพลัง.



'ดีเอสไอ'อายัดบัญชี'กปปส.-เทือก-17แกนนำ' สั่งตัดท่อน้ำเลี้ยง

เช็คเส้นทางเงินย้อนหลัง6เดือน เหวี่ยงแหสอบตะไคร่สนับสนุน ขู่แหล่งตามเชื่อดันคนบริจาคน บีบคอหัวใจรับซื้อหาก่อกบฏ

ความคืบหน้าภายหลังจากคณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ กคพ. มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม รับคดีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. รวมทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนเป็นคดีพิเศษ

โดยเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ แถลงภายหลังการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนจากดีเอสไอ



ทีเอสไอหมายเรียก 17 คนข้อหากบฏ-สังหารยึดทรัพย์ **พินาส แกนนำ** ภูหมามืออบบุกบ้าน-สมช.ชี้ 22 ธ.ค. แฉ

ทีเอสไอสั่งอายัดบัญชี "สุเทพ" พ่วง 17 แกนนำ กปปส.พร้อมบัญชีรับบริจาค หมายเรียก 17 คนรับทราบข้อหากบฏ จ่อเล่นงานท่อน้ำเลี้ยง นายกฯ ภูหมามืออบบุกบ้าน เตือนอยู่ภายใต้กฎหมาย ขณะที่ สมช.ประเมินมือ 22 ธ.ค.น้อยกว่า 9 ธ.ค.

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เรียกประชุม นัดแรกหลังที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ ผ่านมา มีมติให้รับสำนวนคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกปปส.และพวกรวม 20 สำนวนฐานก่อกบฏ รับไว้เป็นคดีพิเศษ โดยที่ประชุมวันนี้ (18 ธ.ค.) มีมติให้อายัดบัญชีทรัพย์สิน แกนนำ กปปส. รวม 18 คน รวมทั้งอายัดเงินบัญชีรับบริจาค และให้ออกหมายเรียก 17 แกนนำ กปปส.มารับทราบข้อกล่าวหา

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ทีเอสไอ) วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีทีเอสไอ แถลงภายหลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวน คดีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และพวก ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหลายฐานความผิด อันเนื่องมาจากจากการชุมนุมในนาม กปปส. นัดแรก ว่า ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1.การออกหมายเรียกแกนนำ กปปส. 17 คน ให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานร่วมกันเป็นกบฏ, กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชน

ด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน, มีวสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ชูเชิญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก โดยก่อนหน้านี้องค์บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เคยขอศาลออกหมายจับ แต่ศาลสั่งให้ออกหมายเรียกก่อน ดังนั้น ทีเอสไอจะดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาล โดยจะส่งหมายเรียกไปยัง 17 แกนนำ ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่อให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแบ่งเป็น 2 ชุด คือในวันที่ 26 และ 27 ธันวาคมนี้

2.ทีเอสไอจะออกคำสั่งอายัดบัญชีแกนนำรวม 18 คน คือ 17 คนที่ถูกออกหมายเรียกและนายสุเทพ ที่ถูกออกหมายจับไปแล้ว โดยทั้งหมดจากการสอบสวนของตำรวจก่อนหน้า

ที่ไปของบัญชี ดังนั้นการออกคำสั่งอาจครั้งนี้

ถือว่าทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้การที่เดสไอ ยังมีคำสั่งอาจบัญชีครัวเรือนค่าเงิน ก็อยากถาม เช่นกันว่า ผิดตรงไหน เพราะเป็นบัญชีที่ได้รับ จากการบริจาคของประชาชน และเงินที่ได้มานั้น ก็มาทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชน

“ดังนั้นการกระทำของเดสไอ จึงถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่ถ่วงเอียง และถือว่าเป็นความเลวร้ายของข้าราชการในระบอบทักษิณ ทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาเพื่อเพิกถอนคำสั่งแล้ว และจะมีการฟ้องกลับนายธวัช เนื่องจากมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ” นายสาทิพย์กล่าว

● **“ปู่”ผ้ามื้อบบุกบ้าน-วอนให้วิธีเจรจา**

เมื่อเวลา 12.50 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับกรณีกฎหมาย ผู้ชุมนุมประกาศจะเดินทางไปที่บ้านพักในวันที่ 22 ธันวาคม ว่า หวังว่าผู้ชุมนุมจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แม้จะมีสิทธิในการเรียกร้อง สำหรับตนเองนั้นถือว่าได้ชี้แจงไปหมดแล้ว และเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนตื้อรัน แต่เราก็ไม่อยากจะให้บ้านเมืองหักกติกากัน ทุกคนต่างมีหน้าที่บทบาทของตัวเอง หวังว่าการพูดคุยกันจะเป็นทางออกที่ดีของประเทศ ขณะนี้หลายกลุ่มได้เปิดเวทีพูดคุยกันให้เกิดแนวทางปฏิรูปที่จะทำอย่างไรให้ประเทศของเราเดินหน้าได้ อยากขอเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมให้ใช้กลไกการปฏิรูป จะได้กลับบ้านเมืองของเราเดินได้ และตอนนี้ก็เป็นห่วงจากสถานการณ์ต่างๆ ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจการลงทุน หากการลงทุนไม่สามารถเดินหน้าได้ก็จะเกิดการช้ำชาน

“ขอความกรุณา รัฐบาลพร้อมที่จะเปิดเวทีรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน อะไรที่เราทำได้ เราก็ยินดีที่จะทำ ต้องขอความเห็นใจและความเข้าใจด้วยว่า บางอย่างเป็นเพราะติดขัดเรื่องกฎหมาย ซึ่งเราไม่สามารถให้ได้ เพราะโดยส่วนตัวไม่มีอำนาจเข้าไปตรงนั้นได้” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว

เมื่อถามว่า วันนีรัฐบาลมีความหวังที่กลุ่ม กปปส.จะเข้ามาพูดคุยหารือร่วมกันหรือไม่ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพียงแค่ 1% เราก็มีความหวัง และหวังว่าคนไทยทุกคนห่วงประเทศ และหันหน้ามาคุยกันถึงแม้เราจะไม่ได้ข้อสรุปในวันนี้ แต่ถ้าเราคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น อย่างน้อยก็จะมีทางออกและมีความหวัง เชื่อว่าทุกคนอยากจะมีหวังด้วยการเปิดการพูดคุยกัน

ส่วนที่ กกด.เองให้ฝ่ายการเมืองมาพูดคุยกันเองก่อน เรื่องของการเลื่อนวันเลือกตั้งมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ต้องถามทางกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย เพราะเราเองพร้อมอยู่แล้วที่จะพูดคุย และให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดก็คงอยากจับฟังปัญหาต่างๆ และอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกัน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังกล่าวถึงการที่กลุ่ม 40 ส.ว. เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 187 เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งว่า ในส่วนของข้อกฎหมายที่ตนได้หารือไปแล้วนั้น ฝ่ายกฎหมายเองก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ควรจะต้องฝากข้อกฎหมายข้อนี้ ไปเวทีปฏิรูปด้วย ในการนำความเห็นของนักวิชาการ ทุกความคิดเห็นไปศึกษาว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะสามารถเปิดเวทีปฏิรูปได้เร็วที่สุด เป็นเวทีของทุกคนที่ยอมรับภายใต้กติกาเดียวกัน

“ถ้าเราไม่เอากติกาเลือกตั้ง เราจะทำอย่างไรให้ประเทศเราอยู่ได้ นี่คือนสิ่งที่ดิฉันมองไม่ออก เราไม่ได้บอกว่าจะไม่ปฏิบัติตาม แต่บางครั้งเงื่อนไขที่เราปฏิบัติไม่ได้ ไม่รู้เราจะปฏิบัติอย่างไร ทำไมเราไม่ห้มกคุยกันบนความเป็นจริงที่สามารถปฏิบัติได้สำหรับทุกคน” นายกรัฐมนตรีกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 20 ธันวาคมนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม กำหนดให้มีการประชุมสภาภคาล์โหม ประจำเดือนธันวาคม ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต โดยมี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ เข้าร่วมประชุม

● **ทัวริสตันได้ใจม็อบนททวิตเป่าไล้**

ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจในการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม ของ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า ในช่วงเช้าที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมทองธารินทร์ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีนอนพักค้างคืน ได้มีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทยอยมารวมกลุ่มกัน ตะโกนขับไล่ นายกฯ พร้อมเป่านกหวีด โบกธงชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลชุดควบคุมฝูงชน คอยกันไม่ให้เข้าไปภายในบริเวณโรงแรม นอกจากนี้ ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถไฟ ตรวจราชการเส้นทางรถไฟสายสุรินทร์-ศรีสะเกษ มีประชาชนมารอต้อนรับและลงขันรถไฟถึงขบวนขาลา แต่เมื่อขบวนของนายกฯ แล่นผ่าน “สถานีเมืองสี” ได้มีประชาชนประมาณ 10 คนยืนอยู่บริเวณชานชาลาสถานี เป่านกหวีดขับไล่ พร้อมโบกธงชาติไล่ขบวนรถไฟที่คณะนายกฯ แล่นผ่าน ต่อมาเมื่อขบวนรถไฟได้แล่นผ่าน “สถานีศิษฏภูมิ” ได้มีประชาชนประมาณ 300 คนมารอต้อนรับ ขณะเดียวกันมีประชาชนบางส่วนสอดแทรกเข้ามาเป่านกหวีดและตะโกนขับไล่ แต่ทั้งสองฝ่ายไม่มีการปะทะกันแต่อย่างใด

● **เดือนคนร่วมม็อบอาจถูกเอาผิดด้วย**

นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงว่า ได้กำชับให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

การกระทำที่อาจเป็นการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเลือกตั้ง โดยข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง สำหรับการนัดประชาชนออกเดินขบวนขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีนั้น ในส่วนของแกนนำคงไปเตือนอะไรไม่ได้แล้ว เพราะเดินไปสุดซอยจนเกือบตกหน้าผาแล้ว ส่วนคนที่เข้าร่วมเดินขบวนหรือเคลื่อนไหวขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ต้องคิดถึงบ้านเมืองและครอบครัวด้วย การเข้าร่วมเคลื่อนไหวอาจนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองและครอบครัวได้ เพราะเดสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้ว

● **สมช.เข็มือบ 22 ธ.ค.น้อยกว่า 9 ธ.ค.**

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา ถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19-20 ธันวาคม และวันที่ 22 ธันวาคม ว่า เท่าที่หน่วยข่าวและศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ประเมินพบว่าในการรณรงค์เดินเข้าท้าววมลชนของ กปปส. ในวันที่ 19-20 ธันวาคม เพราะ กปปส.ต้องการบีบบังคับพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้ง เพราะประชาธิปัตย์จะประชุมพรรคเพื่อกำหนดท่าทีว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่ในวันที่ 21 ธันวาคม

พล.ท.ภราดร กล่าวต่อว่า การนัดชุมนุมใหญ่ วันที่ 22 ธันวาคมนั้น คิดว่ามวลชนของ กปปส. คงไม่เยอะเท่าวันที่ 9 ธันวาคมแล้ว เพราะเริ่มมีเวทีปฏิรูปเกิดขึ้นมากมาย เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น คนก็ต้องรับฟังความเห็นของฝ่ายต่างๆ เพื่อประมวลว่าสิ่งที่ กปปส.ทำถูกต้องหรือไม่ หากเปรียบกับการทำสงครามตอนนี้เหมือนเป็นการสู้รบทางความคิด มากกว่าที่จะมาใช้จำนวนมวลชน

● **ผบ.ทสส.เมินเคลียร์ปลัดกลาโหม**

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ฝูงเครื่องบิน กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (กย.ทบ.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม ระบุว่าจุดยืนของกองทัพสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า เดียวก็เจอกันในการประชุมสภาภคาล์โหมวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ซึ่งไม่เห็นจะต้องเคลียร์อะไรกับ พล.อ.นิพัทธ์

เมื่อถามว่า การสนับสนุนการเลือกตั้งเป็นความคิดเห็นของ พล.อ.นิพัทธ์ คนเดียว หรือเป็นจุดยืนของ ผบ.เหล่าทัพ พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า วันนั้นทุกคนก็ฟัง ดนบอกว่าที่ผ่านมาเราทำภารกิจสำเร็จมา 18 ภารกิจ พูดเป็นภาษาไทย ทุกคนเข้าใจ ก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดอย่างไร ยืนยันว่าเราทำตามหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างมีเหตุผล ส่วนข้อเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาดูแลเรื่องการเลือกตั้งนั้น วันนั้นเราร่วมกันและบอกแล้วว่าจะไม่มีข้อสรุป

และได้หลบหนีออกจากบ้านไปเมื่อสองอาทิตย์
ก่อนหลังคลิปลูกเผยแพร่ เพราะมีกลุ่มวัยรุ่นที่
รถจักรยานยนต์เข้ามาวนเวียน ยิ่งปั่นใส่ โขย
ตะปูเรือใบ จนเจ้าของบ้านติดป้ายประกาศขาย
ด่วน

จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านพบว่า มีรถกระบะสีน้ำเงินไม่ติด
แผ่นป้ายทะเบียน มีชายนอนหมอบอยู่กระบะ
หลัง และมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและสี
มีชาย 2 คน นั่งซ้อนท้ายใส่หมวกกันน็อกเต็ม
ใบ ขับผ่านหน้าบ้าน ก่อนที่ชายที่นั่งนอนอยู่หลัง
รถกระบะจะเอาระเบิดลงไปวางหน้าบ้าน ก่อน
ระเบิดขึ้น 2 ครั้ง

พ.ต.อ.สันติภาพ ไบประเสริฐ ผกก.
สน.หนองจอก กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบ
เป็นระเบิดคล้ายประทัดยักษ์ คนร้ายประกอบ
ขึ้นเอง ต่อสายชนวนแบบจุดแล้วขว้าง น่าจะ
เป็นการข่มขู่ เพราะที่บ้านไม่มีใครอยู่ ด้วยความ
โกรธแค้นจากผู้ที่ถูกขโมย จนมีการรวมกลุ่มจัดชุด
ไล่ล่า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามตัวนาย
เอกภพอยู่ คาดว่าเจ้าตัวคงหลบไปอยู่ตามบ้าน
เพื่อนเพื่อความปลอดภัย



เตรียมฟ้องกลับดีเอสไอ

อาทิตย์ เฟ็งคิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 24 ของ พ.ร.บ. สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่ออายัดบัญชีเงินของ สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่ สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) และ พวก รวมทั้งบัญชีเงินบริจาคของกลุ่ม กปปส.อีก 2 บัญชี ด้วย โดยจะทำหนังสือให้กับทุกธนาคารภายในวันนี้

ด้าน สาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ กปปส. ตอบได้ว่า แกนนำบางคนที่เป็นอดีต สส.ก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบแล้ว ดังนั้น การทำงานของดีเอสไอจึงไม่ถูกต้อง ซึ่งทมิฏหมายของ กปปส. จะหาช่องทางเพิกถอนคำสั่งของดีเอสไอและ ฟ้องกลับอธิบดีดีเอสไอต่อไป



บุคคล แหวกหน้า

แหวกหน้า มันคง ตรงไป ตรงมา... ■■■ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ของระบอบทักษิณพยายามต่อลมหายใจด้วยกลอุบายการเลือกตั้ง เพราะรู้ว่า การโกงเลือกตั้งในเมืองไทยเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายที่สุด... ■■■ หุ่นเชิดชื่อยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังคงหัวชนฝาไม่ลาออกจากรักษาการนายกฯ แม้ไม่มีปัญหาเข้าทำเนียบฯ ถ้าสุดเป็นสัปดาห์ร้อนไปเริ่มา อ้อนั่น นางเป็นคนไทย ต้องการทำงานเพื่อคนไทย แล้วอ้างแบบไร้ตรรกะว่า ดิฉันมาจากการเลือกตั้ง... ■■■ ขอโทษนะ คุณหุ่นกระบอก โปรดเข้าใจด้วยว่า การเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยความฉ้อฉล ไม่ใช่เครื่องยืนยันความเป็นประชาธิปไตย คงไม่ต่างกับที่นางจบปริญญาโทจากเคนตักกี แต่สติปัญญาไม่แตกต่างเด็กประถม ขออ้อ คนไทยไม่ปฏิเสธเลือกตั้ง แต่ไม่ยอมให้คนโกงจัดการเลือกตั้ง... ■■■ วิญญาณไม่ข้องใจต่อไปว่าเตรียมทหารรุ่น 14 แป๊ะ-นิพันธ์ ทองเล็ก ปลัดกลาโหม เทใจให้ยิ่งลักษณ์มากหรือน้อยกว่ามวลมหาประชาชน หลังประกาศว่า ทหาร 4 แสนคนสนับสนุนการเลือกตั้งที่รัฐบาลหุ่นกระบอกต้องการ มันเหมือนบอกว่า ทหารไม่สนใจเสียงเรียกร้องมวลมหาประชาชนแม้แต่น้อย... ■■■ ก็ไม่ต้องสงสัย เหตุใดจึงประกาศเช่นนั้น สำหรับคนที่รู้ทันแป๊ะเห็นตรงกันว่า คำตอบเช่นนี้ไม่ต่างจาก “มีวันนี้เพราะพี่ให้” สรุปว่า ทักษิณแสนดี เพราะเป็นพี่ที่ให้อภัยทั้งนิพัทธ์และคำรณวิทย์... ■■■ ย้อนไปวันที่สุเทพ เทือกสุบรรณ ไปพบผบ.ทุกเหล่าทัพ โดยไร้ผบ.ตร.ร่วม วันนั้นทำให้สังคมไทยได้ข้อสรุปว่า ผบ.สส. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นทหารใหญ่ที่พูดจาไม่รู้เรื่องมากที่สุดคนหนึ่ง อ้าแค่ทหารต้องทำตามรัฐธรรมนูญ ส่วนผบ.ทบ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา “ไม่พูดอะไรเลย คงเจียบไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเกษียณ เพราะพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียยังมีโอกาสเป็นบอร์ดสารพัดองค์กร... ■■■ สองวันก่อน เวทีราชดำเนินนำภาพเหตุการณ์วันที่พล.อ.ร่วมเกล้า ฐวธรรม ต้องตายที่แยกคอกวัวไปฉายซ้ำ ทำให้ผู้ชุมนุมมากมายร้องไห้จนตาบวม แต่ไม่แน่ใจว่า นายทหารใหญ่กองทัพไทยดูแล้ว



สันทัต กรณิ
suntouch.k@gmail.com

ระวังน้องเนือ

อาการร้อนรนของคนในรัฐบาล และข้าราชการในอดีต บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในการรักษาอำนาจ จนร้อนรุ่มทรมานทรมายต่อการประกาศเดืนทัพของ กบปส. ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.

รัฐมนตรีบางคนออกอาการร้อนรนจนนำข้า อาทิตุคุณชัยเกษม นิตินิธิรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้มีพฤติกรรมแปลกแปร่งเปลี่ยนมากจากครั้งรับราชการ และถือกันว่าเป็นหนึ่งในอัยการน้ำดี ผู้มีความสามารถ จนเมื่อเป็นอัยการสูงสุดจึงเริ่มฉายแววว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ศรัทธาระบอบทักษิณ

คุณชัยเกษม ถือเป็นรัฐมนตรีมีอกกฎหมายฮาร์ดคอร์ชนทุกประเด็นกับทุกคนที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลชิน

ล่าสุด คุณชัยเกษม ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงที่อำนวยความสะดวกยุติธรรม ให้สัมภาษณ์เสมือนการชมชูกลุ่มประชาชนที่ออกมาร่วมชุมนุมกับ กบปส. อย่างน่าแปลกใจใจจนจึงคิดอ่านตั้งนั้น แกบอกว่า การนัดประชาชนออกเดินขบวนขับไล่ คุณยังลักษณะ ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีนั่น ในส่วนของแกนนำคงไปเตือนอะไรไม่ได้แล้ว เพราะเดินไปสุดซอยจนเกือบตก

หน้าพาแล้ว

“ส่วนคนที่เข้าร่วมเดินขบวนหรือเคลื่อนไหว ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ต้องคิดถึงบ้านเมืองและครอบครัวด้วย การเข้าร่วมเคลื่อนไหวอาจนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองและครอบครัวได้ เพราะดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้ว”

เป็นคำพูดที่ไม่ต้องตีความ ชัดแจ้งอยู่ในตัว หรือพูดจาประสาณักชิมส้มตำปากซอย สามารถย่อยได้ว่า เอ็งอย่าซ่า เพราะไม่เพียงแต่เอ็งจะเดือดร้อน เพราะครอบครัวพวกเอ็งก็จะเดือดร้อน ด้วยฝีมือของรัฐผ่านกลไกองค์กรดีเอสไอ...ฮึ่มๆๆๆ

ครับ...กลัวรัยยังครับพี่น้อง ถ้ายังไม่กลัว สันทัตกรณิ จะนำทัวร์ไปยังดีเอสไอ ที่มี ฮาโรด เพ็งคินธุ์ เป็นอธิบดีผู้จงรัก ที่นั่นรับลูกกันเป็นทอดๆ เพื่อจัดการใครก็ตามที่คิดโค่นระบอบทักษิณร่วมกับ กบปส.

วานนี้ดีเอสไอมีมติแจ้งข้อกล่าวหาบทบัญญัติแก่แกนนำ กบปส. 17 คน เพราะกลัวคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กบปส. เหว่งกับข้อหาบทบัญญัติเดียวตายใครเป็นใครดูเอาจากข่าวครับ ซึ่งข้อหาดูเขียว

“ร่วมกันเป็นกบฏ และสร้างความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแตล็บคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ชูเชิญ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง...”

ที่น่าสนใจคือ ดีเอสไอ ยังอายัดบัญชีธนาคารของคุณสุเทพ และแกนนำอีก 17 คน ทุกบัญชีทุกธนาคาร และอีก 2 บัญชีที่เปิดรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม กบปส. มีหน้าซ้ำ ชูฝากไปยังผู้สนับสนุนให้หยุดการสนับสนุนทันที เพราะเป็นการสนับสนุนกบฏ ถ้าไม่เชื่อโดนตี

ครับ...เค้าล้างความหวาดหวั่นของบรรดาชีวะทักษิณ ฉายแสงชัดขึ้นๆ จนแค้นจนจัด “ประชาธิปไตยที่แท้จริง” ขึ้นชูเอาคนไทยที่เห็นต่าง ใครไม่ตามคุณนะเว้ย ■



‘ไอริต’ไฟล์เรียกแขก

สั่งDSIอายัดบัญชีธนาคาร18แกนนำ-ชูพินบริจาคหนุณ‘กปปส.’

กรุงเทพฯ • “ไอริต” ฉบับไว้ออกหมายเรียก 17 แกนนำ กปปส.รับทราบข้อหาร่วมกัน เป็นกบฏ พร้อมสั่งอายัดบัญชีธนาคาร “สุเทพ-แกนนำ” ตรวจสอบสเตทเมนต์ย้อนหลัง 6 เดือน ไม่เว้นบัญชีครัวเรือนดำเนินคดีด้วย ชูเอาผิดผู้บริจาค ทั้งจะออกหมายเรียกเจ้าของยานพาหนะ บริษัท ร้านค้า ที่ให้การสนับสนุนการชุมนุม

นายธาริต เพ็งศิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงเมื่อวันพุธ หลังการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพวก ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหลายฐานความผิดอันเนื่องมาจากการชุมนุมในนาม กปปส.ว่า ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน 2 เรื่องคือ 1.การออกหมายเรียกแกนนำ 17 คน ให้มารับทราบข้อกล่าวหาฐานร่วมกันเป็นกบฏ, กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน

นอกจากนี้ มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ชูเชิญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก หลังก่อนหน้านี้

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เคยขอศาลออกหมายจับ แต่ศาลสั่งให้ออกหมายเรียกก่อน

“ดังนั้นดีเอสไอจะดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาล โดยผมจะส่งหมายเรียกไปยัง 17 แกนนำในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่อให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา แบ่งเป็น 2 ชุด คือในวันที่ 26 ธันวาคม และ 27 ธันวาคม”

นายธาริตกล่าวต่อว่า เรื่องที่ 2 ดีเอสไอจะออกคำสั่งอายัดบัญชีแกนนำ รวม 18 คน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการดำเนินการตามคำสั่งศาล ที่ได้อนุมัติหมายจับนายสุเทพไปแล้ว แต่ถ้านายสุเทพยินดีจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับแกนนำคนอื่นๆ ดีเอสไอก็จะสอบคำให้การและนำตัวส่งศาลทันที ดังนั้นจึงให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแกนนำอีก 17 คน มารับทราบข้อกล่าวหา โดยทั้งหมดจากการสอบสวนของตำรวจก่อนหน้านี้ถือว่าเข้าข่ายน่าเชื่อว่าร่วมกันกระทำความผิด

“ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด จึงขอใช้อำนาจตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ ออกคำสั่งแจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งให้อายัดบัญชีแกนนำทั้ง 18 คน ในทุกบัญชี ทุกประเภท ทุกธนาคาร โดยให้แต่ละธนาคารจัดส่งสเตทเมนต์ หรือหลักฐานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนมาให้ดีเอสไอตรวจสอบทันที ซึ่งผมจะทำหนังสือแจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งวันที่ 19 ธันวาคมนี้”

อธิบดีดีเอสไอกล่าวอีกว่า นอกจากบัญชีดังกล่าว ดีเอสไอจะสั่งอายัดบัญชีที่แกนนำ กปปส.เปิดไว้เป็นบัญชีเพื่อรับบริจาคเงินสนับสนุนการชุมนุมอีก 2 บัญชี โดยทุกบัญชีจะถูกอายัดไว้จนกว่าการสอบสวนคดีจะแล้ว

อำนาจตาม พ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษ สั่งอายัด
บัญชีธนาคารทั้งหมด ก็อยากบอกว่ายิ่งทำให้
ตนมีแรงมากขึ้น และขอเชิญให้อายัดบัญชี
ทั้งหมด เราก็จะปักหลักสู้ต่อไปจนกว่าจะไล่
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ ออก
จากตำแหน่งให้ได้ และการที่นายอาริตจะออก
หมายเรียกคนที่มาช่วยงาน กปปส. และให้ไป
รายงานตัววันที่ 26 ธ.ค. ก็ต้องแจ้งนายอาริต
ว่า วันที่ 26 ธ.ค.จะไม่เดินทางไปรายงานตัว
เพราะยังไม่ว่าง ต้องไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ก่อน
หากเสร็จวันไหนก็จะไปรายงานตัวทุกคนโดย
ไม่หนีไปไหน.

กระทำความผิด เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ในการจะใช้พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาทั้ง 18 คน ตามที่ พนักงานสอบสวนของ สตช. ได้ดำเนินการเบื้องต้น ดีเอสไอจึงออกคำสั่งแจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งให้อายัดบัญชีนายสุเทพ และแกนนำรวม 18 คน ในทุกบัญชี ทุกประเภท ทุกธนาคาร และให้ธนาคารนั้นๆ จัดส่งหลักฐานการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ดีเอสไอโดยด่วนที่สุด โดยจะส่งหนังสือแจ้งคำสั่งไปยังธนาคารทุกธนาคารในวันนี้

"การสั่งอายัดบัญชีของแกนนำทั้ง 18 คนนี้ จะกระทำพร้อมกับสั่งอายัดบัญชีที่แกนนำ กปปส. ได้ประกาศไว้ให้เป็นบัญชีรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการประชุม ขณะนี้พบมี 2 บัญชี"

สำหรับการอายัดบัญชีและตรวจสอบย้อนหลัง 6 เดือนนี้ เพื่อการตรวจสอบแสวงหาพยานหลักฐาน คาดว่าผลการตรวจสอบย้อนหลัง 6 เดือนในบัญชีจะทำให้เห็นความเคลื่อนไหวของกระแสเงิน และจะทำให้ทราบว่าผู้ให้การสนับสนุนในลักษณะที่โอนนำเลี้ยงที่ให้เงินผ่านบัญชีแกนนำและบัญชีรับบริจาคก็คน ก็ครั้ง จำนวนเงินเท่าใดบ้าง จึงขอเตือนให้กลุ่มทุนหรือที่โอนนำเลี้ยงที่สนับสนุนการประชุมที่มีผิดกฎหมายให้หยุดการสนับสนุนการกระทำความผิดเสียทันที โดยเฉพาะเมื่อดีเอสไอได้ประกาศแจ้งเตือน หากยังฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาสนับสนุนหรือร่วมกระทำความผิดกับบรรดาแกนนำอย่างเจตนาโดยชัดแจ้ง

นอกจากนี้ ดีเอสไอจะออกหมายเรียกเจ้าของยานพาหนะ บริษัท ร้านค้า ที่ให้การสนับสนุนการประชุมมาสอบสวน เนื่องจากข้อมูลที่พนักงานสอบสวนของ สตช. ร่วมกับพนักงานสอบสวน ดีเอสไอ ได้ดำเนินการร่วมกันมา พบว่ามีเจ้าของยานพาหนะ บริษัท ร้านค้า ให้การสนับสนุนการประชุมที่มีผิดกฎหมายจำนวนหนึ่ง เพื่อคัดกรองว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว เข้ามาร่วมให้การบริการ เพราะรับจ้างมาหรือจงใจสนับสนุนเป็นข้อเท็จจริงประการใด จึงจะได้ออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบสวน เพื่อให้ได้ทราบความจริงประกอบการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทันที

สำหรับรายชื่อดีเอสไอต้องทำการออกหมายเรียกรวม 17 คน ประกอบด้วย วันที่ 26 ธ.ค.เวลา 14.00 น. ประกอบด้วย 1.นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย 2.นายชุมพล จุลใส 3.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 4.นายอิสสระ สมชัย 5.นายวิทยา แก้วภราดัย 6.นายถาวร เสนเนียม 7.นายถวัลย์ ธิปสุวรรณ 8.เอกนัฏ พร้อมพันธ์ 9.น.ส.อัญชະลี ไพรีรัก

ส่วนวันที่ 27 ธ.ค.เวลา 14.00 น. ประกอบด้วย 10. นายนิติธร ล้ำเหลือ 11. นายอุทัย ยอดมณี 12. ร.ต.แซมติน เลิศบุคย์ 13. พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ 14. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 15. นายยศศักดิ์ โกศัยกาหนท์ 16. พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สุริยะพาณิชย์ และ 17. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ

"ชัยเกษม" ใช้คดีพิเศษเล่นงานผู้ชุมนุม

นายชัยเกษม นิติสิริ รักษาการ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการนัดชุมนุมขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า ในส่วนของแกนนำ ไม่สามารถเตือนได้ ส่วนผู้ชุมนุมที่จะร่วมเดินขบวน ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ต้องคิดถึงบ้านเมือง และครอบครัว การเข้าร่วมเดินขบวน อาจนำความเดือดร้อนให้ตัวเองและครอบครัว เพราะดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้ว

วุฒิสภานำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนำขึ้นทูลเกล้าฯ และเราก็จะได้
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เป็นความหวังของประชาชนได้

ตีความประพันธ์ คุณมี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก้าว
ว่า ถ้ารัฐบาลยังยืนยันการเลือกตั้ง ตนขอเสนอให้ประชาชนต่อต้านการ
เลือกตั้ง และล้มการเลือกตั้ง เพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

นายคมสัน โพธิ์คง อดีต ส.ส.ร.2550 กล่าวว่า ประชาชนไม่ไว้ใจ
รัฐบาลในการบริหารประเทศ แต่รัฐธรรมนูญบอกว่าคนที่จะมาบริหาร
ต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่ในเมื่อรัฐบาลไม่เคารพประชาชน แล้วจะเลือก
ตั้งทำไม หากรัฐบาลยังมีจิตสำนึกแห่งความเป็นคน ก็ต้องดำเนินการให้
มีปฏิรูป ก่อนการเลือกตั้ง

กปปส.เจงน่านชาติต้องไล่รัฐบาล

รายงานแจ้งว่า เมื่อเวลา 17.00 น. สถานเอกอัครราชทูต
สวีตเซอร์แลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย
ได้ส่งตัวแทนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงรวมถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศและ
เจตนารมณ์การประชุมของ กปปส. รวมทั้งตัวแทนจากภาคเอ็นจีโอ อาทิ
นายแพทย์ วีเลอร์ นักวิจัยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตัวแทน
จากกาชาดสากล เข้าร่วม โดยมีนายสุเทพ ทำหน้าที่ชี้แจง พร้อมด้วยนาย
เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. และมีนายเสรี วงษ์มณฑา ทำหน้าที่
ล่ามแปลให้กับนานาชาติที่เข้าร่วมรับฟัง ขณะที่ ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์
และ พล.อ.ท.วัชร ฤทธิคุณ แกนนำกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ
(กปท.) ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย โดยใช้เวลาพูดคุยนานประมาณ
2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ภายหลังหารือตัวแทนที่เข้าร่วมรับฟัง ไม่ได้ตอบข้อซักถาม
ใดๆ กับสื่อมวลชน ขณะที่การ์ดได้นำตัวออกจากพื้นที่ชุมนุมทันที อีกทั้ง
ทั้งการชี้แจงของกลุ่ม กปปส.กับนานาชาติ ไม่นอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้า
ร่วมรับฟังด้วย

มีรายงานแจ้งถึงบรรยากาศการชี้แจง ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งนายสุเทพ ชี้แจงว่า การชุมนุมของภาคประชาชน
เป็นอำนาจตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่อง
ด้วยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่มีความชอบธรรม ทำลายหลักนิติรัฐ
นิติธรรม พร้อมยืนยันว่า ปัญหาขณะนี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยการเลือก
ตั้งเพียงอย่างเดียว ต้องปฏิรูปประเทศด้วย

จี ศอ.รส.แจง 50 ประเทศหนุนเลือกตั้ง

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. กล่าวว่า กรณีนายสุรพงษ์
ไตรวิจักขณ์ชัยกุล รักษาการ รมว.ต่างประเทศ และผู้อำนวยการ ศอ.รส.
พยายามอ้างแถลงการณ์ของต่างชาติในวันที่ 9 ธ.ค.ว่า มีกว่า 50 ประเทศ
สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาล
ก็อยากให้เห็นว่ามีประเทศไหนบ้าง เพราะจากการติดตามมีแค่ 20 กว่า
ประเทศเท่านั้นที่ออกแถลงการณ์ โดย กปปส. จะทำการชี้แจงกับประเทศ
ต่างๆ ถึงเหตุผลในการขับไล่รัฐบาลต่อไป

นอกจากนี้ กปปส. เตรียมเดินรณรงค์ในวันนี้ (19 ธ.ค.) เพื่อให้
มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง โดยเริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่าน

สมช.ชี้ กปปส.แค่อยากเช็กกระแส

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงกำหนดการเคลื่อนไหวเดินขบวนของกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 22 ธ.ค.ว่า เป็นเพราะกลุ่ม กปปส. ต้องการประเมินสถานการณ์ของตัวเองที่เป็นอยู่ โดยจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อหยั่งกระแสสังคมว่าแปรเปลี่ยนไปทิศทางใดหรือไม่ จึงส่งสัญญาณเคลื่อนไหว วันที่ 19-20 ธ.ค.นี้ ก่อน เพื่อดูปฏิริยามวลชนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และยังสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีท่าทีต่อการเลือกตั้งในวันที่ 21 ธ.ค.ด้วย เพราะจะใช้การเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นข้อมูลตัดสินใจว่า จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่

"การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ จะส่งผลต่อวันที่ 22 ธ.ค. แน่แน่นอน เพราะหากส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะทำให้มวลชนลดน้อยถอยลง เนื่องจาก กปปส. เองไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้ว แต่หากบอยคอต จะส่งผลให้ผู้ชุมนุมมีจำนวนมากขึ้น" พล.ท.ภราดร กล่าว

"ปู" ยังหวัง กปปส. ยอมมาพูดคุย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะเดินทางไปที่บ้านพัก เพื่อเรียกร้องให้ลาออกว่า แม้ผู้ชุมนุมจะมีสิทธิในการชุมนุมเรียกร้อง แต่ขอฝากให้คำนึงถึงกฎหมาย ซึ่งเรื่อง

ต่างๆ ตนได้ชี้แจงไปหมดแล้ว และก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดื้อรั้น แต่เราก็ไม่อยากจะให้บ้านเมืองแตกตึกา ทุกคนต่างมีหน้าที่บทบาทของตัวเอง หวังว่าการพูดจากัน จะเป็นทางออกที่ดีของประเทศ และยังหวังที่ กปปส. จะเข้ามาพูดคุย แม้จะเพียงแค่ 1.เปอร์เซ็นต์ เราก็มีความหวัง

ชัดเป็นแผนล้มเลือกตั้ง-ล่อปฏิวัติ

พล.ต.ท.วิชัย บุญเรือง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายสุเทพ ประกาศเคลื่อนไหวมวลชนไปบ้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อกดดันให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ว่า เป็นแผนกดดันเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้ง และเพื่อให้เกิดการปฏิวัติ รัฐเราสู้เรา ตำราเดียวกัน ทั้งนี้ นายท.ฯ ไม่ได้กลัว ขอเพียงแต่อย่ามีการปะทะจนมีการบาดเจ็บล้มตาย และเชื่อว่าจะไม่มีการปะทะกันระหว่างมวลชนเสื้อแดงกับมวลชนต่อต้านรัฐบาล พวกมวลชนเสื้อแดงไม่ได้เกร

ศาลไม่รับคำร้องสั่งให้ กปปส. เลิกชุมนุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ได้มีมติ 6 ต่อ 3 เห็นว่า การชุมนุมของ กปปส. เป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ มีเหตุผลมาจากความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ถือเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และเป็นกรเรียกร้องและแสดงพลังด้วยการสนับสนุนของประชาชนจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ตามคำร้องได้พัฒนาไปสู่การยุบสภาและเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้ว จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย

กษัตริย์พระราชินี รัชทายาท ฯลฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า เหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 18 ธ.ค. ภายในบ้านเลขที่ 9/279 หมู่ 2 หมู่บ้านทรัพย์เจริญ ซอย 29 แขวงและเขตหนองจอก และเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รอง ผบ.ชน. เดินทาง ไปตรวจสอบและรับผิดชอบเรื่องการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น เข้าใจว่าคงมีมือดีนำประทัดยักษ์ไปปาใส่ แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นของกองพิสูจน์หลักฐานพบว่า มีดินระเบิดปะปนอยู่ด้วยจึงต้องขอเวลาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเป็นระเบิดชนิดใด

ส่วนกรณีการระบุสาเหตุของเหตุการณ์นี้ต้องรอให้ผลการสอบสวนดำเนินไปถึงระยะก่อน ยังไม่สามารถฟันธงได้ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อีกทั้งนายเอกภพเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูง ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกุมตัวอยู่ซึ่งตอนเกิดเหตุ นาย เอกภพก็ไม่ได้พักอาศัยในบ้านแต่อย่างใด ■

ได้ เพราะกฎหมายมีอยู่แล้วตามกติกา ส่วนใครจะพอใจหรือไม่พอใจต้องมาพูดคุย ถ้าคุยได้ก็ไปได้ดี คือวัน-วันได้ประโยชน์ วันนั้นคำพูดคนเป็นแบบนี้ ทั้งนี้ทุกคนเป็นผู้ใหญ่มีสิทธิแสดงความคิดเห็น งานก็เป็นงานของเขา จุดยืนของกองทัพต้องอยู่ในระเบียบวินัยส่วนใครจะรักใครชอบใครก็ทำไป ถึงเวลางานก็ต้องไปทำ ส่วนปลัดกระทรวงกลาโหมอาจจะเป็นนโยบายของท่านที่ต้องสนับสนุนการเลือกตั้ง ท่านก็ดูในเรื่องกติกาอยู่ ท่านเป็นระดับนโยบายของกระทรวงกลาโหม

เมื่อถามว่า ข้อเสนอของผบ.สส. ในการตั้งคนกลางมาดูแลการเลือกตั้ง โดยกองทัพคอยสนับสนุนจะเป็นไปได้หรือไม่ พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ปกติใครขออะไรมา กองทัพทำให้อยู่แล้ว ถ้าขอมาเป็นช่องทาง เพราะกองทัพถือเป็นกลไกของรัฐ แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่เรา จะไปทำโน่นทำนี่ จะต้องมีการขอมา ซึ่งตนยังยึดหลักว่างานที่รับผิดชอบต้องไม่ให้เกิดความเสียหายไปเรื่อย ส่วนรายละเอียดทางการเมืองก็ว่ากันไป ที่ผ่านมาก็ถือเป็นเรื่องดีที่ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก หากใครมีเหตุผลดี ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 20 ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะเดินทางจาก จ.อุดรธานี กลับกรุงเทพฯ เพื่อประชุมสภากลาโหม จากนั้นจะเดินทางกลับมาปฏิบัติภารกิจที่ จ.อุดรธานี อีกครั้ง ส่วนงานจุดพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ นายกษามอบหมายให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม

ปฏิบัติราชการแทน

นายกษามอบหมายเป่านกหวีดไล่

ที่ จ.สุรินทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง สถานีรถไฟชุกฤทัย จ.สุรินทร์ เพื่อที่จะเดินทางไป จ.ศรีสะเกษ โดยมีการปรับเปลี่ยน การขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟ จ.สุรินทร์ ไป ขึ้นที่สถานีชุกฤทัยแทน เพื่อหลีกเลี่ยงประชาชนที่มาเป่านกหวีดไล่ ทั้งนี้ระหว่างที่ ขบวนรถไฟผ่านสถานีเมืองทิและสถานี ศิขรภูมิ ได้มีประชาชนทั้งที่มาให้กำลังใจและกลุ่มที่ต่อต้านมายืนรอที่สถานี ซึ่ง นายกษามอบหมายได้โบกมือทักทายด้วยสีหน้าที่ ยิ้มแย้มและบอกว่าไม่เป็นไร

ทั้งนี้ ตลอดระยะเส้นทางที่ขบวนรถไฟผ่าน นายกษามอบหมายได้โบกมือทักทายและ ยิ้มต้อนรับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับเป็นระยะ แม้จะมีกลุ่มที่ต่อต้านมาโบก ธงชาติ นายกษามอบหมายก็บอกว่า ธงชาติของ พวกเรา ซึ่งนายกษามอบหมายได้ลงสถานีสำโรงทาบ สถานีหัวทับทัน และสถานีอุทุมพรพิสัย เพื่อพบปะทักทายกับประชาชนด้วย

อย่างไรก็ตาม นายกษามอบหมายได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่มีประชาชนทั้งสนับสนุนและต่อต้านมารอรับตามจุดสถานี

รถไฟที่วิ่งผ่านว่าเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกัน ตนเองพร้อมที่จะเปิดรับฟังเสียงทั้งส่วนใหญ่ ส่วนน้อย และในฐานะที่เป็นนายกษามอบหมายจะต้องดูแลประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง เสียงที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติเราพร้อมรับฟังด้วยความจริงใจเพราะเรามีความตั้งใจที่จะมาทำงานเพื่อประชาชน ทำหน้าที่ดูแลประชาชน จนกว่าจะส่งมอบหน้าที่ให้กับรัฐบาลชุดต่อไป

ดีเอสไอจึงออกคำสั่งแจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งให้อายัดบัญชีนายสุเทพเทือกสุบรรณ และแกนนำรวม 18 คน ในทุกบัญชีทุกประเภท ทุกธนาคาร และให้อาคารนั้นๆ จัดส่งหลักฐานการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ดีเอสไอโดยด่วนที่สุด โดยจะส่งหนังสือแจ้งคำสั่งไปยังธนาคารทุกธนาคาร เรียกสอบท่อน้ำเลี้ยงมือ

นายวาริต กล่าวด้วยว่า ยังออกหมายเรียกเจ้าของยานพาหนะ บริษัทร้านค้า ที่ให้การสนับสนุนการชุมนุมมาสอบสวน เนื่องจากข้อมูลที่พนักงานสอบสวนของ สตช. ร่วมกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอได้ดำเนินการร่วมกัน มา พบว่ามีเจ้าของยานพาหนะ บริษัทร้านค้า ให้การสนับสนุนการชุมนุมที่ผิดกฎหมายจำนวนหนึ่งเพื่อคัดกรองว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ามาร่วมให้การบริการ เพราะรับจ้างมาหรือจงใจสนับสนุนเป็นข้อเท็จจริงประการใด จึงจะได้ออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบสวน เพื่อให้ได้ทราบความจริงประกอบการดำเนินการคดีต่อไป ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทันที

ลือหึ่ง"กตด."เตรียมเสนอเลื่อนเลือกตั้ง
รายงานข่าวแจ้งว่า ในการแถลงข่าวของ กตด. ทั้ง 5 ในวันที่ 19 ธ.ค. นี้ คาดว่า น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขอให้รัฐบาลเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อน เนื่องจากบรรยากาศการเลือกตั้งขณะนี้ ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะจัดการเลือกตั้งได้ เพราะเหตุแห่งความขัดแย้ง และในวันรับสมัครการเลือกตั้งอาจมีเหตุการณ์รุนแรง อย่างไรก็ตามก่อนที่ กตด. จะมี

กำหนดแถลงข่าวใหญ่ก็ได้ให้นำเอาจดหมายเปิดผนึกของ กบปส. ที่มหาหรือ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. เข้าไปหารือร่วมกัน ซึ่งมีเพียงแค่ 5 คนเท่านั้น และเป็นการประชุมลับ

"ปธ.กตด." ยัน 2 ก.พ. ต้องมีเลือกตั้ง

ขณะที่ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กตด. กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะมีการเลื่อนวันจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2 ก.พ. 57 ว่า ตนไม่ทราบข่าวว่าออกมาได้อย่างไร เพราะขณะนี้ยังคงมีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 2 ก.พ. 57 อยู่ ดังนั้น กตด. ก็ต้องทำหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งไปตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาว่า กตด. นัดสื่อมวลชนเพื่อแถลงข่าวใหญ่ ในวันที่ 19 ธ.ค. นั้น ขณะนี้ตนยังไม่ทราบว่า จะมีแถลงข่าวคงเป็นเรื่องของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กตด. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง จะเป็นคนแถลงข่าวเองมากกว่า เพราะว่าท่านได้รับหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่มีใครมากดดันให้ลาออกเพราะตนเพิ่ง

ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ถ้าลาออกจากการเป็น กตด. เท่ากับว่าตนก็ต้องตกงาน

"จักรภพ" โพลด์ชมบขป. ระบบดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง ซึ่งหลบหนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อยู่ในต่างประเทศ ได้โพลด์ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ "จักรภพ เพ็ญแข- Jakrapob Penkair" ระบุว่า เรียนजूัด คนที่เราไม่อยากจะเรียน วันนี้มีเหตุให้ชมเชยพรรคประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกวีรชมจริงๆ ไม่ใช่พรรคประเทียศ จึงต้องขอเตือนทุกๆ ท่านที่เกลียดพรรคประชา

กล้าซึ่งเห็นด้วยกับการต่อสู้ของเราอยาก
เดินเข้าพรรคเพื่อไทยมากยิ่งขึ้น 4.อย่า
หมกมุ่นเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้น
แต่ควรตั้งเป้าหมายที่การจัดตั้งรัฐทั้งรัฐ
ทีเดียว

อดีตบิ๊กเหล่าทัพร่วมมือบ22ธ.ค.

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.วิมล วงศ์
วานิช อดีต ผบ.ทบ. พร้อมด้วย พล.อ.อ.
กันต์ พิฆานทิพย์ อดีต ผบ.ทอ. และ
พล.ร.อ.วิเชษฐ การุณยวนิช อดีต ผบ.ทร.
พล.ต.อ.ประทีน สันติประภพ ได้ร่วม
หารือกับ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
ที่สนามม้าบางเล็ง เป็นเวลากว่า 4 ชั่วโมง
จากนั้นมีความคิดว่าจะร่วมกันตั้งกลุ่มในการ
เคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขวิกฤติของประเทศ
โดยเฉพาะสนับสนุนให้กองทัพรักษาศักดิ์
ศรีและปกป้องสถาบัน โดยมี พล.อ.อ.กันต์
เป็นหัวหน้ากลุ่ม และ พล.ต.อ.ประทีน เป็น
รองหัวหน้ากลุ่ม จะจัดทำหนังสือแสดง
เจตนารมณ์ของกลุ่มไปยังทหารรุ่นน้อง
พร้อมกันนี้จะร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่ม
กบปส.ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ด้วย โดยจะมีการ
เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวัน
ศุกร์ที่ 20 ธ.ค.นี้

“สุเทพ”แจงเส้นทางเคลื่อนไหวพล

ต่อมา เวลา 20.17 น. นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขานุการ กบปส. ขึ้นเวที
ปราศรัย ว่า การนัดรวมพลใหญ่วันที่ 22
ธ.ค. จะเริ่มเวลา 13.00 น. ประชาชน
อยู่ใกล้ที่ไหนก็ให้สมทบที่นั่น คือ เวทีราช
ดำเนิน จากนั้นจะมีประชาชนร่วมชุมนุม
ได้ที่แยกอรุพงษ์ ถนนเพชรบุรี โดยจะติด
ตั้งจอขนาดใหญ่รวมเวที่ย่อยที่อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ รวมทั้งแยกราชเทวี แยก
ปทุมวัน สวนลุมพินี สำหรับถนนสุขุมวิท
จะมีจอขนาดใหญ่ที่แยกราชประสงค์และ

แยกปทุมวัน แยกอโศก ถนนพระราม 4
ก็ชุมนุมได้

ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมสามารถชุมนุมได้
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ส่วนจำนวนผู้
ชุมนุมคำนวณแล้วพบว่า มีพื้นที่ 577.194
ตารางเมตรทั้งหมดจะมีผู้ชุมนุม 1.731.582
คน หากนั่งเบียดกันจะมีจำนวน 2.3
ล้านกว่าคน และหากรัฐบาลยังไม่ลาออก
ก็จะจัดชุมนุมแสดงพลังอีกเพื่อให้เห็นว่า
คนที่ทนไม่ได้กับระบอบทักษิณมีจำนวน
เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการรวมพลัง

ลั่นปิดกรุงเทพฯ ครึ่งวัน

“ขอให้รอดูในวันนั้นว่าจะมีเท่าไร
กันแน่ เชิญปิกนิกหน้าบ้าน บนถนนทุก
สายที่บอกไปแล้วต้องขอโทษไว้ล่วงหน้า
ปิดกรุงเทพฯ กันสักครึ่งวัน ให้นายกฯ
เห็นว่าพลังมวลมหาประชาชนที่ออกมา
ไล่ครั้งนี้มีเท่าไร ถ้ายังอยู่ ก็จะออกมา
มากกว่านี้ออกมาจนยอมไป ต้องชุมนุม
และรวมพลังกันจนเห็นว่าคนที่ไม่พอใจ
มีแต่จะเพิ่มขึ้นๆ ทุกครั้งที่รวมกันส่วนตน
ก็จะอยู่ตามเวทีต่างๆ ฉะนั้น ขอเวลาตั้ง
แต่บ่ายโมงจนเวลาเคารพธงชาติ วันที่ 22
ธ.ค.อยู่กันแบบคนรักชาติ รักแผ่นดิน สงบ
สันติ ไม่มีเหตุร้าย ไม่มี ความรุนแรง
อย่าไปเชื่อรัฐบาลที่บอกว่าจะพาคนจาก
สามจังหวัดได้มาก่อนแล้วจะสอนให้
รู้ว่าไล่รัฐบาลไม่ต้องใช้อาวุธ ใช้การพูด
นี่แหละ ใช้ลมปากนี่แหละ ไล่กันจนทน
ไม่ได้ ไม่มีเลิก เพราะมันนี่อย่างเดียว
ว่าถ้าเราหมดแรงเดียวเราก็เลิก คงคิดว่า
ถ้าเราไม่มีเงิน ไม่มีข้าวกินก็คงเลิก ให้
มาดูวันต่อๆ ไป มีกินเยอะกว่านี้อีก ขอ
ให้เป็นการสู้ครั้งเดียวของเรา ผมกราบ
ขอบคุณพี่น้องครับ ซึ่งใจจริงๆ ซึ่งใจจริงๆ”



ด้วย 'นิยามแห่งรัก' ยามรบ

วันนี้ (๑๙-๒๐ ธ.ค.๕๖) พวกเราไปเป็นลูกทัวร์ให้กำนันสุเทพพา "ตรวจการณ์พระนคร" ให้พร้อมๆ กันนะ ถือเป็นการคลายเส้น-ยืดเอ็นแก้หนาว ก่อนถึงวันงาน "แหกกระตองปู" อาทิตย์ที่ ๒๒ ธ.ค.

แต่คงไม่ได้จับตัวเป็นๆ มาแหกหรอก เพราะหนีไปลงรู อยู่แถวๆ ฮีสานโน้น นิ่งรถยนต์ก็เจอนกหวีด หนีขึ้นรถไฟก็เจอนกหวีด

หนีขึ้นเครื่องบิน นิ่งการบินไทยเมื่อไหร่ เจอนกหวีดยักษ์แหงๆ! เมื่อวานเลยเซซังไปนั่งรถอีแต๊ก ทำเป็นว่าไปตรวจไร่หอมแดงของชาวบ้านที่อำเภอค้อวัง ยโสธร มีคนฝากตาม

"หอมแดง" ยโสฯ ใหญ่สู้ "หอมดอก" ทำเนียบฯ ได้มัย?

คนพวกนี้เป็นโรคจิตประเภทหนึ่ง คืออยู่กับความจริง เเชิญกับความจริงไม่ได้ ต้องกระเสือกกระสนดลนเดลิอกไปหาอยู่กับสังคมลวงที่ถูกต้อง

ในทำเนียบฯ ในพรรค ในกลาโหม ก็ถือว่าเป็นโลกสังคมลวง อยู่แล้วขึ้นอารมณ์ สมอูรา ไม่ว่าจะพูดอะไร ทำอะไร มีแต่คนบอกว่าถูก บอกว่าใช่ นายกฯ สมองไบรด์เหมือนมนุษย์ แต่ที่ไม่อยู่เพราะ

กลัวเสียงนกหวีด!

หนีไปตามต่างจังหวัด ด้วยหวังว่า พวก ส.ส. พวกข้าราชการ ผู้ว่า นายอำเภอ ผู้การ ผู้กำกับ จะเกณฑ์ชาวบ้านมาแซ่ซ้องสรรเสริญ ยิ่งลักษณะคนแก่ง ...นายกฯ คนสวย. สู้. สู้. สู้...

แล้วตัวเองก็จะวัดวายกระตุ้ว จริตร้อยมาหาหญิง แอคชั่นท่าทางต่างๆ นานาให้ช่างภาพถ่ายรูปไปออกสื่อ เพราะใครต่อใครชมกันว่า นายกฯ ถ่ายรูปขึ้น(ฮีด)...ถ่ายรูปสวย

เหมือน "จ๊ะ ค้านทุ"!

แต่อะไรที่มันเป็นของปลอม จะคงสภาพปลอมอยู่ได้ไม่นาน สังคมลวงก็เป็นของปลอมอย่างหนึ่ง

บอกเมื่อวานว่า ที่ กบปส.ชุมนุมไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ใช้เสรีภาพโดยสงบ
แต่ถ้ากองกำลังเสื้อแดงออกมาชุมนุมอย่างที่เคยชุมนุมในปี
ปี ๕๒ บุกร้างงานประชุมอาเซียน ชัมมิต ที่พัทยา จนผู้นำประเทศ
ต่างๆ ต้องหนีกระเจิดกระเจิง

และปี ๕๓ ชุมนุมเชียงใหม่ปล้นเมือง ยิงจรวด ปาระเบิด...
กองกำลังไม่ทราบฝ่ายมาช่วยพวกเราแล้ว...สโนเปอร์ฆ่าทหาร
แล้ว...เผามันไปเลยครับ...พี่น้อง ผมรับผิดชอบเอง...แล้วก็เผาบ้าน-
เผาเมือง

ตกใจ...ก็วิ่งเข้าห้าง ชนกันคนละกระเป๋าสองกระเป๋าสอง
ถ้าการออกมาของนายเดินเป็นอย่างนี้อีก ผมก็อยากเห็นที่พูด
ชูเมื่อวานเป็นความจริงเกิดขึ้นอีกเหมือนกัน เพราะอยากพิสูจน์ว่า
ยังจะมีคนบ้าสวมเสื้อแดงออกมาเผาเมืองตามนายเดินเหลือ
อยู่ซักกี่คน?

สภาพสังคมบริหารและปกครองวันนี้ อย่าว่าแต่ "ต้องล้าง"
เลย แคล้งไม่หมดเชื้อโสโครกระบอบทักษิณหรอก
มันต้องถึงขั้นลงโซดาไฟขัดพื้นกัน ๒-๓ รอบนั่นแหละ สังคม

ประเทศไทยเราถึงจะเบาใจได้ว่า

"เชื้อชั่วระดับชาติ" มันตายสนิท!

ด้วยเหตุดังนี้ ลาออกไปก่อนที่มหาประชาชนจะไปลากคอ
ออกเถาะยังลักษณะ อย่ามัวลดยศดอกผลาญทั้งงบ ผลาญทั้งเวลา
อยู่เลย เลิกตั้งนั้นมีแน่ แต่มันไม่ใช่รีบมีวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๕๗ นี้
หรอก

และอย่าคิดนะว่า ที่ใช้ดีเอสไอ โดยนายธาริตออกมาเตะ
สกัดดาวรุ่ง ด้วยการเรียกกำนันสุเทพและแกนนำ กบปส.ไปรับ
ทราบข้อหาบทฎ และอายัดบัญชีเงินนั้น จะทำให้พวกเขาหัวทอ
เข้ากระเพาะปัสสาวะ

นายธาริตนั่นแหละ ว่างๆ ก็ลองไปยืนกลางแดดดูซิว่า
"เงาหัว" อธิบดี DSI ยังทอดยาวขนาดไหน?

ถ้าผมจำไม่ผิด ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามที่มีคนร้องให้
วินิจฉัยว่าที่ กบปส.ชุมนุมนั้นผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างน้อยก็
๒ ครั้งแล้วว่า "ไม่ผิด"

แต่ DSI กลับว่าผิด ตั้งข้อหาโทษถึงติดหัว แดมยังอายัด
บัญชีเงินเขาอีก แบบนี้ไม่ถูกฟ้องกลับจนตากลับ ก็ไม่รู้จะว่าไง
แล้ว เพราะมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่น่าอายจนไม่อยากพูดถึง

เนี่ย...ยังเห็นข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการผู้รักษากฎ
หมายทำกันแบบนี้ ใช้กฎหมายรังแกคนด้วยสนองระบอบทักษิณ
อย่างนี้

ยังเห็นถึงความจำเป็นที่ มหาประชาชนต้องปฏิวัติสังคม



DSI to freeze accounts

TARIT WILL SUMMON 18 PDRC LEADERS FOR QUESTIONING, WARNS DONORS AGAINST PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO ANTI-GOVT PROTESTERS

THE NATION

THE DEPARTMENT of Special Investigation (DSI) announced yesterday that it would freeze the bank accounts of 18 leaders of the anti-government People's Democratic Reform Committee. It has also issued summonses to them to acknowledge sedition charges, issued with court approval.

The summonses will be issued today to the 17 leaders, including PDRC leader Suthep Thaugsuban, to report to the DSI on December 26 and 27. The DSI also will freeze the two bank accounts the PDRC set up to receive contributions from supporters. "All the accounts will be frozen indefinitely until cases against the core leaders are complete," DSI director-general Tarit Pengdith said at a press conference.

An arrest warrant has also been issued for Suthep on charges of sedition.

Of the 17 other core leaders, eight are former Democrat MPs, namely Satit Wongnongtaey, Chumphol Julsai, Buddhipongse Punakanta, Akanat Promphan, Issara Somchai, Thaworn Senniam, Witthaya Kaewparadai and Nataphol Teepsuwan. The other leaders facing summonses are Ancharee Paireerak, Nitithorn Lamlua, Uthai Yordmanee, Samdin Lertbutr, retired Army General Preechai Iamsupan, Somkiat Pongpaiboon, Yossak Kosaiyakanont, Pol Lt-Colonel Supawat Supiyapanich and Somboon Thongburan.

In addition, Tarit has warned people providing financial and logistical support for the PDRC rallies against assisting the movement, especially registered businesses that have been funding the rallies and bus-owners who have been transporting PDRC supporters and supplies.

"The DSI is screening the facts to see if the buses are actually chartered or if the

'เทือก'ปลุก22ธค. ปิดกทม. มือบใหญ่ขับไล่'ปู'

ยึดถนนหัวใจสำคัญกลางกรุง
สุขุมวิท-อนุสาวรีย์-สามย่าน
ปทุมวัน-อโศก-ราชประสงค์
ดีเอสไอสั่งอายัด 18 แกนนำ

"ดีเอสไอ" หว่านแห ออกหมายเรียก 17 แกนนำ กปปส.
ข้อหากบฏ พร้อมสั่งอายัด-สอบย้อนหลังทุกบัญชี ฟังสุเทพ
ขู่กลุ่มทุนหยุดหนุนท่อน้ำเลี้ยง

เดือนข้อหากลุ่มทุนสมรู้ร่วมคิด ลั่นมีข้อมูลหมดแล้ว
ขณะที่ "ปู" ผวา กปปส.นัดชุมนุมใหญ่ 22 ธ.ค. บุก
บ้านไล่พันนายฯ รักษาการ วอนชุมนุมสันติภายใต้
กฎหมาย อ่อนร่วมเวทีหาทางออกชาติ ด้าน "พท." ชัด
"สุเทพ" อ้างปฏิรูปบังหน้า ปูต 22 ธ.ค. ชนนักรบได้
สร้างสถานการณ์รุนแรงล้มเลือกตั้ง ส่วน "กปปส." เป็น
หมายเรียกดีเอสไอ เล็งฟ้องกลับ-เพิกถอนคำสั่งอายัด
บัญชี ลั่น 19 ธ.ค. ดาวกระจายรอบกรุง แจก
นสพ.แสนฉบับ ปลุกคน กทม.หนุนปฏิรูปก่อนการเลือก
ตั้ง "สุเทพ" ปลุกมือบ 22 ธ.ค. ปิดกวางใส่ปู ยึดถนน
สายหลัก อนุสาวรีย์ อโศก สุขุมวิท ปทุมวัน สามย่าน
กตตัน ขณะที่ "โจกแดง" รุดตท 7 องค์การภาคเอกชน

ยื่นไม่เอาโมเดลสภาประชาชนสุเทพ ลั่นล้มเลือกตั้งปลุก
มือบเลือดแดงลุยแน่

● "ปู" ผวามือบ กปปส.บุกบ้าน 22 ธ.ค.

หลังจากที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ประกาศชุมนุมใหญ่ใน
วันที่ 22 ธ.ค. และพร้อมจะเดินทางไปที่บ้านพัก
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ
รวมเวลาใหม่นั้น วันที่ 18 ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว
ระหว่างเดินทางโดยรถไฟจาก จ.สุรินทร์ มา
จ.ศรีสะเกษ ว่า หวังว่าผู้ชุมนุมจะชุมนุมภายใต้ขอบเขต

ด้วยมวลชนประมาณ 200-300 คน ได้เดินทางมายังด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถพระราม 1 เพื่อทวงถามความคืบหน้าคดี นายธีรศักดิ์ โพธิ์แก้ว นักศึกษาม.รามคำแหง ที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศมวลชนที่เดินทางมาต่างปากทวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุม ที่สงบ สันติ ปราศจากอาวุธ รวมถึงขยับมือสย โดยถนนนำได้ปราศรัยโจมตีการทำงานของตำรวจ โดย พล.ต.อนุชา ร่มเย็นให้ ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ฐานระยองโดยท พล.ต.อ.อนุชา ร่มเย็นกับกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมเชิญนายถาวร เข้มเย็นหนังสือถึง พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ต่อมา นายถาวร ได้กลับออกมา พร้อมขึ้นรถขยายเสียงเพื่อกล่าวกับมวลชนว่า จากการพูดคุยกับ พล.ต.อ.เอก ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีการจับแพะ และเพื่อยืนยันว่าไม่มีภัยล้อมอย่างแน่นอน ส่วนการสืบสวนสอบสวนเพื่อความคืบหน้าไม่มากแล้ว แต่ขอไม่เปิดเผยในรายละเอียด แต่ยืนยันว่าทางตำรวจจะสามารถจับตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นหนังสือถึง รอง ผบ.ตร. เรียบร้อยแล้ว นายถาวร ได้นำมวลชนกลับไปยังเวทีราชดำเนินในเวลา 11.40 น.

● **ทำ นสพ.แสนฉบับรถแรงค์หนูนปฎิรูป**

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. กล่าวว่า กปปส.จะเดินหน้าชี้แจงกับมีตรประเทศถึงท่าทีแนวทางและเจตนาจริงของการชุมนุม กปปส. โดยจะยึดหลักสันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ เคารพกฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญ และตามหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ ในเย็นวันนี้ กปปส. ได้เชิญทูตประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศรับฟังคำชี้แจงของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ทั้งนี้ ตัวแทนของสถานทูตที่ไม่ได้เข้าร่วมวันนี้ (18 ธ.ค.) ในเวลา 17.00 น. กปปส.ก็จะทำหนังสือรวมถึงเดินสายชี้แจงต่อไป นอกจากนี้ กปปส.เตรียมเดินรถแรงค์ในวันที่ 19 ธ.ค. ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง โดยเริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่านถนนหน้า นางเลิ้ง เข้า ถ.เพชรบุรี อโศก อีกทั้ง ยังได้จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษจำนวนกว่าแสนฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตามเส้นทางที่ได้เดินไปด้วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุนการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

● **นปช. ถก 7 องค์กรภาคเอกชน**

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเวลา 13.00 น. ตัวแทน 7 องค์กรภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้า สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนักการไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย พบกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นำโดย นางรังษิ์ สารเศรษฐ์ ประธาน นปช. นายณัฐวุฒิ ใสสุเกตุชัชวาลย์ รองประธาน นปช. เพ็ญแล็ก คณบดี มหาวิทยาลัย พิบูลสงคราม และ พันเอก คณบดี มหาวิทยาลัย และคณบดีโรงเรียนตำรวจนครบาล

● **สิ้นสุเทพล้มเลิกตั้งเจอเลือกแดงเนบ**

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ขณะนี้กองทัพถูกรุกไล่ให้ปฏิวัติ นายทหารก็พยายามปกป้องขัดขืน เป็นภาพที่ประหลาดตา แต่เป็นอย่างนี้จริงๆ นี่เป็นโอกาส เพราะต่างประเทศกำลังมองอยู่ ถ้าเราช่วยกันนำพาให้กระบวนการประชาธิปไตยไปได้ ประเทศไทยจะสงบงามขึ้นอีกมาก แต่ถ้าเดินไปถึงการที่ประเทศนี้ไม่มีการเลือกตั้ง ผมว่าความเชื่อมั่นไม่เหลือ โอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยจะพบกับความยากลำบากอย่างมาก ผมเข้าใจว่าถ้ารักษากติกาไว้ได้ คนต่างบ้านเมืองมาค้าขายเขาก็สบายใจ แต่ถ้ารักษากติกาไม่ได้ใครจะมาค้าขายด้วย พวกผมพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่าง พวกผมไม่เห็นด้วยกับชุดสุเทพ และพวกผมก็มีประชาชน แต่อาจจะไม่ใช่มวลชนหาประชาชน แต่ผมก็มีประชาชนที่เห็นด้วยกับพวกผมจำนวนไม่น้อย และเราก็อดใจ เจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลเราก็เลือกมา พวกผม เจ็บ ตาย ผมถูกขัง กว่าที่จะถึงเวลาที่คืนอำนาจให้ประชาชน และวันนี้ถ้าเขยื้อนอำนาจอีกพวกผมก็มาสู้อีก แต่ตอนนี้พวกผมยังไม่ออกมา และพยายามไม่ออกมาเพราะไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้า รุนแรง บานปลาย แต่ถ้าชุดสุเทพล้มเลิกตั้ง ผมมา ผมมาแน่ เอาทุกมวลที่ผมมีมาทวงอำนาจอธิปไตยคนทั้งประเทศคืน ถึงวันนี้พวกเขาก่อนอย่ารังเกียจผม ถ้าผมจะมาเดินในกรุงเทพฯ บ้าง ที่มากในวันนี้ ไม่ใช่มาคุยอย่างเดียว แต่มาเพื่อหวังฟังภาคเอกชน ไม่ใช่ให้ช่วยรัฐบาลแต่ให้ช่วยรักษาอธิปไตยในประเทศไทยไว้

● **ดีเอสไอหมายเรียก 17 แกนนำ กปปส.**

นายชาติ เพ็งคิงษ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประมุข (กปปส) กล่าวบนเวทีว่าดำเนินว่า กปปส ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องกลับและเพิกถอนคำสั่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หลังดีเอสไอเตรียมเอาบัญชีของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. และแกนนำอีก 17 คน

● 19-20 ธ.ค.ดาวกระจายทั่วกรุง

เมื่อเวลา 20.20 น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส กล่าวปราศรัยว่า เราเป็นกำลังใจให้กันและกัน เพราะพวกเราประชาชนมีกันอยู่เท่านี้ เพราะมีแต่มือเปล่า และหัวใจที่รักชาติ เราไม่ทิ้งกันเป็นตายอย่างไรก็ต้องสู้ และขอฝากไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะ นายธวัช เบญจเดช อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไม่ว่า จะตั้งกี่ข้อหาเราก็จะสู้ต่อไปจนกว่าจะชนะ เขาสั่งอายัดบัญชีเงินบริจาคนหมดเลย จะบอกว่ายิงทำให้พวกเราเข้มแข็งมากขึ้น และเราจะได้เห็นกัน เชื่ออายุยืนไปเลยทุกบัญชี เราจะชุมนุมต่อไปและใส่รัฐบาลต่อไป พี่น้องทราบหรือไม่ รัฐบาลนี้มันไปบอกว่า การต่อสู้ครั้งนี้เป็นคนชั้นสูงมากต่อสู้กับคนยากค่านงน ผมก็บอกว่ามีคนที่ชั้นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ เขาก็บอกว่าเห็นรัฐบาลบอกว่าประชาชนที่มาร้อยหรือไปเรื่อยๆ ผมก็บอกว่าให้ดูเองแล้วกันว่าร้อยหรือไม่ร้อยหรือ แล้วให้คอยดู วันที่ 19 ธ.ค. 20 ธ.ค.และวันที่ 22 ที่ออกกันมาเรื่อยๆ คอยดูก็แล้วกัน เราจะร่วมกันแสดงพลังในวันที่ 19 และ 20 ธ.ค.นี้ โดยในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ 9 โมงเช้าออกเดินด้วยกัน มุ่งเข้าถนนเพชรบุรี จนถึงโศก จากนั้นก็จะเดินกลับผ่านสุขุมวิท ทะลุอุรังคฆาต ยมราช หลานหลวง ก่อนกลับมาที่มันเหมือนเดิม ส่วนในวันที่ 20 ธ.ค.เดินไปสีลม เดินผ่านกลับแยกวราช วันที่ 21 ธ.ค.เราจะพักบริเวณนั้นกัน

● 22 ธ.ค.ปิดกรุงเทพฯ ไล่ปู

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า วันที่ 22 ธ.ค.เราจะระดมใหญ่ เชิญชวนคนทั้งประเทศทุกภาค รวมกันไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ออกจากตำแหน่งวันที่ 22 ธ.ค. เริ่มรายการป้ายไม่งตรง ห้างตลอดแนวที่ อ.เพชรบุรี ต่อด้วยเวทีย่อยที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลงมาจนถึงราชเทวี สี่แยกปทุมวัน สามย่าน สวนลุม ชุมุมกันได้ตรงจุดนั้นเลย ซึ่งตนก็จะเดินทางไปเป็นเจมเช่นกัน สำหรับที่ถนนสุขุมวิท มีจอใหญ่ที่สี่แยกปทุมวัน มีจอใหญ่ที่สี่แยกราชประสงค์ จากนั้นจะไปถึงเพลินจิต จนถึงโศก ก็จะมีจอใหญ่ที่นั่น สะดวกที่ไหนเป็นที่ชุมนุมก็ไปที่นั่น ขอให้รอดูในวินาทีนี้ว่าจะมีเท่าไรกันแน่ เชิญปิกนิกหน้าบ้าน บนถนนทุกสายที่บอกไปแล้วต้องขอโทษไว้ล่วงหน้า ปิดกรุงเทพฯ กันสักครึ่งวัน ให้นายกฯ เห็นว่าพลังมวลมหาประชาชนที่ออกมาไล่ครั้งนี้มีเท่าไร ถ้ายังอยู่ ก็ จะออกมามากกว่านี้ออกมาจนยอมไป ต้องชุมนุม และรวมพลังกันจนเห็นว่าคนที่ไม่พอใจมีแต่จะเพิ่มขึ้นๆ ทุกครั้งที่รวมกัน ส่วนตนก็จะอยู่ตามเวทีต่างๆ ฉะนั้น ขอเวลาตั้งแต่ป้ายไม่งจนเวลาเคารพธงชาติ

วันที่ 22 ธ.ค.อยู่กันแบบคนรักชาติ รักแผ่นดินสงบ สันติ ไม่มีเหตุร้าย ไม่มีความรุนแรง อย่าไปเชื่อรัฐบาลที่บอกว่าจะพาคนจาก 3 จังหวัดได้มาก่อเหตุ แล้วจะสอนให้รู้ว่าใส่รัฐบาลไม่ต้องใช้อาวุธ ใช้การพูดนี้แหละ ใช้ลมปากนี้แหละ ไล่กันจนทนไม่ได้ไม่มีเลิก เพราะมันนี่อย่างเดียวว่าถ้าเราหมดแรงเดี่ยวเราก็เลิก คงคิดว่าถ้าเราไม่มีเงิน ไม่มีข้าวกินก็คงเลิก ให้มอดูวันต่อๆ ไป มีกินเยอะกว่านี้อีก ขอให้เป็นการสู้ครั้งเดียวของเรา ผมกราบขอบคุณที่น้องครับ ซึ่งใจจริงฯ ซึ่งใจจริงฯ